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	 ตลอดระยะเวลาการด�าเนนิงาน	15	 ปีท่ีผ่านมา	ตามบทบาทพันธกิจของส�านกังาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 โดยการจุดประกาย	กระตุ้น	 สาน	และ 
เสรมิพลงัผ่านเครอืข่ายทัง้ท่ีเป็นบคุคล	หน่วยงานภาครฐัและเอกชน	องค์กรไม่แสวงผลก�าไร	
สถานศกึษา	และอืน่ๆ	สสส.	ได้ร่วมกับภาคเีครอืข่ายกว่า	18,000	โครงการ	หลากหลายองค์กร 
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค	 ร่วมกันขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ	ก่อให้เกิดความส�าเร็จ 
ในการสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทยอย่างมากมาย	 ความส�าเร็จเหล่าน้ีล้วนมาจาก 
ความร่วมมอืของภาคเีครอืข่าย	 ผ่านการสนบัสนนุการด�าเนินงานของ	สสส.	ซึง่ไม่ใช่เพียงแต่ 
สนบัสนุนด้านงบประมาณ	แต่ยังให้การสนบัสนนุในเชงิวชิาการ	การบรหิารจดัการ	และการสร้าง 
เครอืข่าย	 เพ่ือขบัเคล่ือนงานสร้างเสรมิสขุภาพด้วย	ท�าให้เกิดการท�างานสร้างเสรมิสุขภาพ 
ทีห่ลากหลายรปูแบบ	โดยได้มกีารร่วมกันจดัการปัญหา	ปรบัเปลีย่นวิธีคดิ	ทศันคต	ิและค่านิยม 
ในการสร้างเสรมิสุขภาพอย่างมากมาย		
	 หนงัสอื	TOGETHER WE CAN (เพือ่นภาคี ร่วมกันเราท�าได้)	 เล่มนี	้ จงึเป็น 
การน�าเสนอเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการท�าความเข้าใจและท�าความรูจั้กกับ	สสส.	และภาคอีืน่ๆ	 
มากขึน้	 จากตวัอย่างการท�างานของภาคเีครอืข่ายในการแบ่งปันการท�างาน	ความรู	้ และ 
ความส�าเร็จ	 โดยเนื้อหาจะแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลใจของการท�างาน	 การเชื่อมร้อย	 
การสานและเสรมิพลงัภาคีเครอืข่าย	และผลท่ีท�าให้เกิดการสร้างความเปลีย่นแปลงด้านสขุภาพ 
ทัง้ในระดบัปัจเจกบคุคล	ชมุชน	สงัคมและประเทศ	ซึง่จะท�าให้ “เราเข้าใจกัน เราใส่ใจกัน  
เราแบ่งปันกัน  (We Care We Share We Understand)” มากขึน้
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ผู้จัดการส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

กษิดิศ ขันธรัตน์

แรงบันดาลใจในการท�างานของผมคือ	 ตัวผมเลิก 
กินเหล้าอย่างเด็ดขาดตั้งแต่เข้ามาท�างานกับ	สสส.	
เมื่อปี	 2544	พอมาท�าเรื่องงดเหล้าเข้าพรรษา	 ผม 
ก็เลิกเหล้าเลย	 ต่อมาปี	 2546	 ผมมาท�างานเรื่อง 
อุบัติเหตุ	 ผมมีแรงบันดาลใจในการท�างานจากการ
ขับรถชนคนถึงสองครั้ง	 ผมไม่สามารถช่วยเขาได้ 
เท่าทีอ่ยากจะช่วย	ผมจงึมาท�างานด้านนี	้หลังจากน้ัน 
เป็นต้นมาผมขับรถไม่เคยเกิน	 100	 กม./ชม.	 เลย 
ในทุกเส้นทาง	 ไม่ว่าจะโล่งหรือจะติดยังไงก็ตาม	 
ผมพบว่าการท่ีผมขบัรถไม่เรว็น้ันไม่ได้ถึงจดุหมายช้า 
ไปกว่าคนที่ขับรถเร็วสักเท่าไหร่เลย	ผมพิสูจน์เรื่องนี้
มาแล้วหลายสิบครั้งและเป็นอย่างนั้นจริงๆ

ผมเคยขับรถชนคนถึงสองครั้ง ผมไม่ส�ม�รถ 
ช่วยเข�ได้เท่�ท่ีอย�กจะช่วย ผมจึงม�ทำ�ง�น
ด้�นนี้ หลังจ�กนั้นเป็นต้นม� ผมขับรถไม่เคย
เกิน 100 กม./ชม. เลยในทุกเส้นท�ง

แรงบันด�ลใจ

เป็นผู้เสียสละ
เป็นเพื่อนร่วมง�น
เป็นผู้ทำ�ประโยชน์ให้สังคม
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เราท�างานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	 2546	บทบาท 
หลกัของส�านักงานเครอืข่ายลดอบุตัเิหตุในอดตีคอืการ 
ขบัเคลือ่นเครอืข่ายในระดบัจงัหวดัทัง้ประเทศ	ต่อมา 
สสส.	 ปรับบทบาทของภาคี	 ส�านักงานเครือข่าย 
ลดอบุตัเิหตก็ุได้รบับทบาทใหม่คอืการรณรงค์	สือ่สาร 
และประชาสัมพันธ์เพ่ือการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน	เรามีหน้าที่ในการไปเชื่อมโยงกับสื่อ
ในท่ีน้ีก็คือวิทยุ	 โทรทัศน์	 หนังสือพิมพ์	 ทั้งใน														
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 รวมท้ังการท�าเว็บไซต์
เพ่ือให้องค์กรส่วนท้องถ่ินหรือว่าหน่วยงานต่างๆ	
สามารถดาวน์โหลดได้	ชือ่	www.accident.or.th		
	 บทบาทหนึ่งท่ีเราท�านอกจากการผลิตสื่อ	
การพบสื่อ	 และเรายังมีการจัดกิจกรรมในด้านของ
การให้ความรู ้ในเรื่องการลดอุบัติเหตุ	 การสร้าง																						
สขุภาวะให้กับส่ือด้วย	เพราะสือ่มคีวามส�าคัญในการ 
สร้างพลัง	 ท่ีผ่านมาเราพบว่าส่ือมีส่วนไปกระตุ้น 
ให้เกิดการด�าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ด้วย	 อย่างเช่น
การขบัเคลือ่นเรือ่งอบุตัเิหตบุนจดุตัดรถไฟท่ีอดุรธานี	
ด้วยพลังของสื่อท�าให้เกิดการขับเคลื่อนที่จังหวัด
อุดรธานีในการท�าให้	 อบต.และเทศบาลมาร่วมกัน 
สร้างเครื่องก้ัน	 ท�าสัญญาณไฟ	 เพ่ือป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในจุดตัดทางรถไฟที่นั่นด้วย	 นี่คือเร่ือง										
ที่เห็นได้ชัด

เมื่อผมมาท�างานกับ	สสส.	 ผมได้เห็นความซื่อสัตย์
สุจริตของคนที่ท�างานท่ีน่ี	 ผมเห็นการดูแลสุขภาวะ
ของคน	สสส.	ผมเริ่มออกก�าลังกาย	เลิกซื้อหวย	เลิก
เล่นการพนนั	เริม่ลงมอืท�าประโยชน์ให้กับสาธารณะ	
นั่นคือสิ่งที่ผมท�าอยู่ทุกวันนี้	
	 คนท่ีท�างานใน	สสส.	ส่วนใหญ่โดยมาตรฐาน 
คือ	เหล้าไม่ดื่ม	บุหรี่ไม่สูบ	ดูแลรักษาสขุภาพ	มกีาร
ออกก�าลังกาย	มีการขับรถไม่เร็ว	 ตรงนี้เป็นเหมือน 
ค่านิยมร่วม	พฤติกรรมร่วมของคนที่ท�างาน	 สสส.	
โดยอตัโนมตั	ิและทีส่�าคญัท่ีสุดทีเ่ห็นได้ชดัคอื	ความ
ซือ่สตัย์สจุรติ	ถ้ามาท�างานใน	สสส.	ก็จะรูส้กึถึงความ
เป็นผู้ให้	มจิีตอาสา	พร้อมท่ีจะท�างาน
	 ในอนาคตเราคงจะเน้นการท�างานเรื่อง 
ของ	media	campaigner	ให้มากขึ้น	 เราคงท�างาน
เรื่องการลดความเร็ว	 ลดความเสี่ยง	 ซึ่งตรงน้ีเป็น
เรื่องส�าคัญ	นอกจากปัญหาเรื่องการเมา	เรามีข้อมูล
ว่าการเมาคือสาเหตุการตายอันดับหน่ึง	 แต่น่ัน 
ไม่ได้ท�าให้เราขับรถกันช้าลง	ยังไม่มใีครรณรงค์เรือ่ง
ความเร็วกันอย่างเป็นกิจจะลักษณะ	ทางส�านักงาน
ของผมจึงจะจับเรื่องน้ีให้เป็นเรื่องเป็นราว	จะมีการ
ขับเคลื่อนผ่านทางสื่อและทางภาคีเครือข่ายต่างๆ	
ซึ่งก็เป็นเครือข่ายที่ได้มาจากการร่วมงานกับ	 สสส.	
นั่นเอง

บนเส้นท�งแห่งก�รทำ�ง�น สร้�งคว�มเปลี่ยนแปลง

เม่ือผมม�ทำ�ง�นกับ สสส. ผมได้เห็นคว�ม
ซื่อสัตย์สุจริตของคนที่ทำ�ง�นที่นี่ ผมเห็นก�ร
ดแูลสขุภ�วะของคน สสส. ผมเริม่ออกกำ�ลงัก�ย 
เลิกซื้อหวย เลิกเล่นก�รพนัน เร่ิมลงมือทำ�
ประโยชน์ให้กับส�ธ�รณะ นั่นคือสิ่งที่ผมทำ�อยู่
ทุกวันนี้
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ปัจจุบัน	 สสส.	 มีส�านักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และ 
วิเทศสัมพันธ์	 (สภส.)	 เราพบว่าการมี	 สภส.	ท�าให้ 
ภาคีเครือข่ายเราได้มีโอกาสพบปะกัน	 มีโอกาส 
ได้โชว์ผลงานการท�างานของแต่ละภาคี	นอกจากโชว์ 
ผลงานแล้วยังสามารถแชร์ทรัพยากร	 แชร์การ
ท�างานร่วมกันได้ด้วย	 เมือ่เราได้มาพบปะกัน	 ได้แชร ์
ผลงานร่วมกัน	มันก็ได้ประโยชน์อื่นๆ	ตามมา	สภส. 
ท�าให้เราได้โชว์แชร์ร่วมกันและท�าให้เกิดคุณค่า
ร่วมกัน	ซึ่งรวมถึงการท�างานด้านอื่นๆ	 ด้วย	 เมื่อเรา 
ได้พบปะกันมากขึ้นเราก็สามารถให้ข้อมูลกันได้ว่า 
เราก�าลงัจะไปท�างานทีไ่หน	ใครต้องการความร่วมมอื 
ในการไปร่วมออกบูธ	 ไปร่วมเป็นวิทยากร	 เราก็ไป 
ร่วมกัน	 เราก็จะได้ภาคีเพ่ิมข้ึนๆ	 โดยอัตโนมัติ	 เดิม 
ภาคีเราอาจจะอยู่แต่ในบล็อกของตัวเอง	 แต่พอมี 
สภส.	ก็ท�าให้ภาคีได้พบกันมากขึ้น	และได้ออกจาก 
บล็อกของตัวเองมาช่วยกันท�างานเพ่ือมุ่งมั่นไปสู่
การสร้างสุขภาวะร่วมกัน	ซึ่งถือเป็นร่มใหญ่ที่	 สสส.	
วางเอาไว้
	 ต้ังแต่ผมท�างานกับ	สสส.	มา	สภส.	จดัอบรม
ทกุปี	อันดับแรกเลยคือการเขียนการพัฒนาโครงการ	
เรื่องที่สองคือการอบรมเรื่องการจัดการการเงินของ

โครงการ	 เรื่องของเอกสารการเงินต่างๆ	 ข้อที่สาม
คือการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย	 ซึ่งก็มี
หลากหลายหลักสูตร	 ทั้งการเขียนโปรแกรม	 การ
ใช้คอมพิวเตอร์	 การใช้เทคนิคต่างๆ	 ของโทรศัพท	์			
การพัฒนาศักยภาพในการคิด	มีการอบรมหลักสูตร
โรงเรยีนผูน้�า	นีเ่ป็นการพัฒนาศักยภาพในการท�างาน	 
มีแยกท้ังหลักสูตรเพ่ือพัฒนาหัวหน้าโครงการ 
โดยเฉพาะ	และหลกัสตูรส�าหรบัผูท้�างานในโครงการ
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้ที่เข้าอบรมได้น�าไปใช้งานได้
อย่างเตม็ที	่รวมถึงหลกัสตูรส�าหรบัผูส้นใจทัว่ไปด้วย
	 ถ้าเอาตัวผมเป็นที่ ต้ัง	 สภส.	 มีส่วนมาก 
ในการท�าให้ได้รู ้จักกับภาคีเครือข่ายเพ่ิมมากขึ้น	 
ภาคีเครือข่ายก็รู ้จักผมเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน	 ผมได้ 
รู้จกัโครงการต่างๆ	เยอะแยะไปหมดเลยจากกิจกรรม 
ที	่สภส.จดั	เดมิผมก็รูจ้กัอยู่แค่ไม่ก่ีโครงการ	หรอืรูจ้กั 
แต่ในส�านักท่ีผมร่วมท�างานอยู่	แต่พอมสี�านกัพัฒนา
ภาคีสัมพันธ์ฯ	ขึ้นมา	 ได้จัดกิจกรรมร่วมกนั	 เราก็ได้					
รูจ้กักันมากขึน้	 เราได้เก่ียวดองกัน	บางทีเป็นมากกว่า
เครอืญาติ	เพราะเราได้ท�างานร่วมกัน	เราได้เสรมิพลงั
ซึง่กนัและกนั	นีค่ือผลงานโดยตรงของ	สภส.

เร�พบว่�ก�รมีสำ�นักพัฒน�ภ�คีสัมพันธ์และ 
วเิทศสมัพนัธ์ทำ�ให้ภ�คเีครอืข่�ยเร�ได้มโีอก�ส
พบปะกนั มโีอก�สได้โชว์ผลง�นก�รทำ�ง�นของ
แต่ละภ�ค ีนอกจ�กโชว์ผลง�นแล้วยังส�ม�รถ
แชร์ทรพัย�กรและแชร์ก�รทำ�ง�นร่วมกนัได้ด้วย 

ส�นเสริมพลัง
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ผู้อ�านวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

จะเด็จ เช�วน์วิไล

ผมเริ่มต้นจากการท�างานด้านสิทธิสตรี	 เมื่อก่อนผมเคยไปท�างานกับ
ผู้ใช้แรงงานหญิง	ผมได้เห็นผู้ใช้แรงงานหญิงถูกเอารัดเอาเปรียบ	 ถูก
กระท�าในเรือ่งความไม่เป็นธรรมในการจ้างงาน	ตอนน้ันผมกไ็ม่แน่ใจว่า 
ผู้ใช้แรงงานจะลงมือเปลี่ยนแปลงสังคมได้มั้ย	 แต่ต่อมาผมก็พบว่า	 
ผู้ใช้แรงงานท่ีเป็นเพศหญิงก็สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้	 ผมเคย
ท�างานกับพวกเขาในการรณรงค์ให้เกิดกฎหมายประกันสังคม	 ในช่วง
ปี	2533	นีค่อืพลังของผู้หญิงอย่างชัดเจน	อกีกรณคีอืกฎหมายลาคลอด	
90	วัน	ที่เกิดขึ้นเมื่อปี	2536	ทั้งสองกรณีนี้เป็นกฎหมายที่เกิดจากพลัง
ของผู้ใช้แรงงานหญิงล้วนๆ	
	 พลังของผู ้หญิงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากมาย	 ท้ัง
เปลี่ยนแปลงตัวเขาเอง	เปลี่ยนแปลงกลุ่มของเขา	เปลี่ยนแปลงโรงงาน
ของเขา	น�าไปสู่การเปล่ียนแปลงและเกิดนโยบายดีๆ 	ของประเทศได้	คน
เล็กคนน้อยในสังคมบางคนเขาไม่มีโอกาสเรียนหนังสือสูงๆ	แต่พลังท่ี 
เขาม	ีศกัยภาพทีเ่ขาม	ีสามารถน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในหลายๆ	เรือ่งได้

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเริ่มต้นท�างานเมื่อ
ปี	2554	เราตัง้ชือ่มลูนิธิแบบนีเ้พราะเราคดิ
ว่า	งานสิทธิสตรไีม่ควรจะถูกจ�ากัดวงอยู่แค่
เป็นงานท่ีท�ากับผูห้ญิงอย่างเดยีว	เราคิดว่า
ต้องท�างานกับผู้ชายทีอ่ยู่ใต้อทิธิพลแนวคดิ
ผู้ชายเป็นใหญ่ด้วย	เราจงึต้องท�างานทัง้กับ
ผู้หญิงและผูช้ายไปพร้อมกัน	เมือ่เราท�างาน
กับ	สสส.	มาได้ระยะหนึ่ง	เราจึงได้ข้อสรุป
ว่าการรณรงค์เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในสังคมท่ียึดถือแนวคิดเรื่องชายเป็นใหญ่
ก็จะสามารถลดปัญหาความรุนแรงไปได้

ด้วย	 เราจึงใช้ชื่อมูลนิธิว่ามูลนิธิหญิงชาย
ก้าวไกล	คอืทัง้ผูห้ญิงและผูช้ายต้องก้าวไป
ด้วยกนั	น�าไปสูก่ารยุติความรนุแรง	และน�า
ไปสู่ความเท่าเทียมกันของผู้หญิงและผู้ชาย
	 ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
และความรุนแรงในเรื่องเพศไม่ได้มีเฉพาะ
มิติของหญิงชายอย่างเดียว	 เพราะว่าคนที	่		
ถูกข่มขืนก็มีความหลากหลายทางเพศ	มี
ทั้งผู้ชาย	ผู้หญิง	กลุ่มชายรักชาย	และกลุ่ม
หญิงรกัหญิงเช่นเดยีวกัน	เราจงึต้องท�างาน
กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ	

แรงบันด�ลใจ

บนเส้นท�งแห่งก�รทำ�ง�น

ก้�วไกลไปด้วยกัน
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แรงบนัด�ลใจในก�รทำ�ง�นไม่จำ�เป็นต้องเกดิจ�ก 
คนทีม่ชีือ่เสยีงเสมอไป แต่ม�จ�กคนเลก็คนน้อย
ที่เข�ส�ม�รถเปลี่ยนตัวเองได้ และก็ไปช่วยให้
คนอืน่เปลีย่นแปลงตวัเองไปในทศิท�งทีด่ข้ึีนได้

ผมคิดว่าผู ้ที่ ถูกใช้และผู ้ใช ้ความรุนแรงทุกคน
สามารถเปลี่ยนตนเองได้	 เราเคยท�างานกับผู้ชาย
หลายคนท่ีเคยเป็นผู้ใช้ความรุนแรงมาก่อน	 เมื่อเขา
เห็นปัญหาแล้วเขาเปลี่ยนตัวเอง	 เขาก็สามารถไป
ท�าให้คนอื่นเปลี่ยนได้ด้วย	 มีเคสหน่ึงที่เราท�างาน 
ร่วมกับ	 สสส.	 ท่ีอ�านาจเจริญ	 เราลงพ้ืนที่พบกับ
ผู้ชายคนหน่ึงท่ีเขามีประวัติการใช้ความรุนแรง 
กับผู ้หญิงหลายคนมาเป็นระยะเวลายาวนาน	 
เมื่อเราช้ีให้เห็นว่าเขาเคยท�าร้ายผู ้หญิงมายังไง	 
วันหน่ึงเขาก็เปลี่ยนได้	 แล้วก็ไปท�าให้ผู้ชายคนอื่น 
ในชุมชนเปลี่ยนด้วย	หลังจากนั้นชุมชนก็เปลี่ยนไป 
หมด	 ขยายไปทั้งต�าบลและในระดับจังหวัดจาก 
ตัวเขาเองที่เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองมาก่อน
	 แรงบนัดาลใจในการท�างานไม่จ�าเป็นต้องเกิด
จากคนมชีือ่เสยีงเสมอไป	แต่มาจากคนเลก็คนน้อยที ่
เขาสามารถเปลี่ยนตัวเองได้	 และก็ไปช่วยให้คนอื่น 
เปล่ียนแปลงตัวเองไปในทิศทางท่ีดีขึ้น	 เหมือน
ผู้ชายคนหน่ึงที่อ�านาจเจริญท่ีลุกมาเปลี่ยนแปลง
ตัวเอง	 และเริ่มท�างานท่ีเปลี่ยนแปลงสังคม	 ก็เป็น
แรงบันดาลใจให้กับผมและคนท�างานเพ่ือสังคม 
คนอื่นได้ด้วย
	 เราไม่ได้มองว่า	 ผู้ท่ีถูกกระท�าความรุนแรง
เป็นเหยื่อ	วิธีคิดของเราคือคนเหล่านี้ก็เป็นมนุษย์ไม่

ต่างจากเรา	และเราก็ไม่ต้องไปช่วยจนเขาไม่สามารถ 
ช่วยตวัเองได้	เราเพียงแต่กระตุ้นให้เขาเห็นศักยภาพ
ของตวัเอง	ท�าให้เขาคิดได้	เขาก็จะหลดุพ้นจากปัญหา 
ความรุนแรงเหล่านี้	 ผู้หญิงหลายคนที่เราเสริมพลัง 
ให้เขา	 เขาก็จะสามารถลุกขึ้นมาแก้ปัญหาได้เอง	 
เกิดความมั่นใจท่ีจะพูดคุยต่อรองในครอบครัวจน 
คลี่คลายปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้	 หรือ 
ถ้าหากว่าคยุแล้วแต่แก้ปัญหาไม่ได้	เขาก็จะเข้มแข็ง 
พอทีจ่ะเลอืกทางเดนิใหม่ของตวัเองด้วยความมัน่ใจ	
หลังจากนั้นเขาก็จะสามารถน�าเอาบทเรียนของ
ตนเองไปดูแลคนอื่นได้
	 บางครั้งเราท�างานเรื่องความรุนแรงมันเลี่ยง 
ไม่ได้ท่ีจะต้องรณรงค์เรือ่งเหล้า	เพราะเหล้าคือต้นเหตุ
ของความรุนแรงที่เกิดขึ้น	 แต่เมื่อท�าเร่ืองเหล้าแล้ว 
มันก็เชื่อมโยงกับมิติอื่นและขยายออกไปเพ่ือท�าให ้
สังคมดีข้ึนได้ในองค์รวม	มันจึงต้องท�าเรื่องเกษตร 
อินทรีย์ด้วย	 ขยายไปเรื่องอาหารปลอดภัย	 งานศพ 
ปลอดเหล้า	หรอืการไม่กินหวาน	โดยมลูนธิิหญงิชาย 
ก้าวไกลก็จะเอาการท�างานกับผูห้ญิงหรอืผูถู้กกระท�า 
ความรุนแรงเป็นแกนกลาง	แล้วจากนัน้ก็จะเชือ่มโยง 
ออกไปในหลายๆ	 เรื่อง	 เพราะการแก้ปัญหาเพียง
ประเด็นเดียว	ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้

สร้�งคว�มเปลี่ยนแปลง
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สสส. ม�ช่วยให้องค์กรของเร�มีคว�ม
เป็นระบบม�กข้ึน เร�มีระบบประเมินผล
ทำ�ให้เร�รู้จุดอ่อน จุดแข็งของเร� ทำ�ให้
เร�พัฒน�ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นให้
มีคว�มเป็นมืออ�ชีพม�กขึ้น เดินไปอย่�ง
มั่นคงม�กขึ้น

เคลด็ลับในการท�างานเปล่ียนทศันคตคินคอืการสร้าง
ความไว้วางใจ	 พูดคุยกับเขา	ทักทายเขา	ดึงความ
เป็นมนษุย์ของเขากลับมา	สร้างความมคีณุค่าให้กับ
เขา	บางคนใช้เวลาหลายเดือนในการเปลี่ยนแปลง	
บางคนเป็นปี	บางคนหลายปี	แต่น่ีคอืส่ิงท่ีเราต้องท�า	 
ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เหน่ือย	 แรกๆ	 เราก็ไม่ได้ม ี
ชุดความรู้ที่แน่นอนว่าการลงเย่ียมต้องมีวิธีพูดยังไง	
ต้องพูดยังไงไม่ให้เป็นการท�าร้ายจติใจเขา	ซึง่	สสส.	มี
ส่วนอย่างมากในการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร
ทีล่งไปท�างาน	ทัง้เรือ่งเทคนิคการพูด	การจดัการกลุม่	
กระบวนกร	ฯลฯ	ท�าให้องค์กรเราเข้มแข็งขึ้น
	 มลูนธิิหญิงชายก้าวไกลร่วมงานกับ	สสส.	มา
ต้ังแต่ปี	 2547	ก่อนหน้านั้นเราก็เป็นองค์กรพัฒนา
ชุมชนที่มุ่งแต่ท�างานในประเด็นของตัวเอง	 แต่การ
ร่วมงานกับ	สสส.	ท�าให้เราต้องร่วมงานกับหลายๆ	
ส่วน	เราต้องเปลี่ยนแปลงการท�างาน	เพิ่มมิติในการ
มองให้มีความหลากหลายมากขึ้น	 สสส.	 ท�าให้เรา
เห็นว่า	มิติอื่นๆ	 ก็มีความส�าคัญ	 เมื่อก่อนผมเข้าใจ
ว่าการที่ผู ้หญิงลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเอง 

ก็น่าจะประสบความส�าเร็จแล้ว	แต่นั่นไม่ใช่	 เพราะ
งานยังมีมิติอื่นๆ	 อีก	 เช่น	 มิติทางเศรษฐกิจ	 มิต ิ
ทางอาชีพ	 มิติชุมชนเข้มแข็ง	 ซึ่งผมก็ได้ภาคีอื่นๆ	 
ของ	สสส.	มาช่วยเติมเต็มความรู้	
	 สสส.	 มาช่วยให้องค์กรของเรามีความ 
เป็นระบบมากข้ึน	 เรามีระบบประเมินผลท�าให้เรารู้ 
จดุอ่อน	จดุแขง็ของเรา	ท�าให้เราพัฒนาประสทิธิภาพ
ในการท�างานให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น	 เดิน 
ไปอย่างมั่นคงมากขึ้น
	 ผมคิดว่า	 ภาคีก็ต้องมีส่วนช่วยสนับสนุน
มากขึ้นด้วย	 เมื่อเราเป็นหุ้นส่วนกัน	ผมว่าเราก็ต้อง 
เดินไปพร ้อมกัน	 สสส.	 อาจจะสนับสนุนด้าน 
งบประมาณ	 ด้านองค์ความรู ้	 การเชื่อมโยงภาคี
ต่างๆ	 เพราะเวลาลงพ้ืนที่ผมรู้เลยว่า	 เราจะท�างาน 
มิติเดียวไม่ได ้	 สสส.	 มีภาคีที่หลากหลายมาก	 
ทั้งหมดน้ีต้องเชื่อมโยงกันแล้วจะน�าไปสู่ชุมชนที ่
เข้มแข็งได้	 ผมลงพ้ืนที่ผมรู้เลยว่าชุมชนที่มีความ 
เข้มแข็งเขาสามารถท�าได้ทุกเรื่อง	 ไม่เฉพาะแต่เรื่อง
เหล้าหรือความรุนแรงอย่างเดียว	

ส�นเสริมพลัง
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ผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
พื้นที่ภาคใต้

จ่�โทโกเมศร์ ทองบุญชู

ผมเป็นลูกชาวนานะครับ	ตอนเด็กๆ	 ก็ค่อนข้างเกเร	 
สักหน่อย	ผมเคยไปเรียนถึงภาคเหนือ	เคยไปท�างาน
อยู่กับโครงการหลวง	ก็ได้เห็นพื้นที่พัฒนาอื่นๆ	เยอะ 
นะครับ	แล้วก็เคยมารับราชการทหาร	จากนั้นผมก็ 
กลบัมาอยู่บ้าน	มคีรอบครวั	ผมตัง้ใจเอาไว้ว่าถ้าหาก
ครอบครัวเราพออยู่ได้แล้ว	เราก็ควรจะช่วยเหลือ
พ่ีน้องชุมชนของเราเอง	 ผมไม่ได้คิดจะไปท�างาน
ที่ ไหนนะครับ	 ผมก็กลับมาท่ีบ ้าน	 มาท�างาน																
จิตสาธารณะที่บ้าน	 แต่ก็ได้ท�าธุรกิจอาชีพของ									
ตัวเองส�าเร็จไปในระดับหนึ่งนะครับ
	 เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติพ้ืนที่ภาคใต้
ก่อต้ังข้ึนมาหลงัจากเกิดภัยพิบตัสินึามทิีฝ่ั่งอนัดามนั
ในช่วงปี	 พ.ศ.2546	 ก่อนหน้านี้เราก็ท�างานกันมา
ก่อนแล้วในเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตัวเอง 
ภาคใต้	 เดิมเราท�างานด้านการส่งเสริมเรียนรู ้ให้
เกิดกระบวนการพ่ึงพาตนเอง	 แต่พอเกิดสึนาม ิ
พ่ีน้องเพ่ือนของเราท่ีท�างานในเครือข่ายฯ	 ด้วยกัน 
ครอบครวัเขาเจอสนึามจินเสยีชวิีตหมดทัง้ครอบครวั 
ตอนน้ันพวกผมก็ไม่ได้มีความรู ้เรื่องการจัดการ 
ภัยพิบัติ	แต่เราก็อยากไปช่วยเพ่ือน	เราจึงระดม 
พี่น้องเครือข่ายฯ	ไปช่วยกัน	ตั้งแต่วันที่	27	ธันวาคม 
อยู่หนึง่ปี	ปรากฏว่าวันท่ี	12	ธันวาคม	อกีหน่ึงปีต่อมา 
มันเกิดน�้าท่วมใหญ่ฝั่งอ่าวไทย	 เป็นมหาอุทกภัย	
พวกผมก็โยกก�าลังส่วนหน่ึงมาช่วยพ่ีน้องน�้าท่วม 
ในขณะท่ีก�าลังท�างานช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ 

ผมก็มีโอกาสได้ไปดูงานช่วยเหลือผู ้ประสบภัย 
หลายประเทศในช่วงนั้น	 เมื่อกลับมาผมเห็นว่า
เราน่าจะจ�าเป็นต้องตั้งเครือข่ายใหม่	 ในเบื้องต้น 
เรามีแกนหลักอยู่	15	คน	มีอาสาสมัครอีกประมาณ	
400-500	คน	จึงตั้งเป็นเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ
พื้นที่ภาคใต้ขึ้นมา

เพื่อนช่วยเพื่อน

แรงบันด�ลใจ
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จ�กประสบก�รณ์ของผมพบว่� จ�กนี้ไปเร�
จะเจอภัยพิบัติม�กม�ย เร�ก็ต้องเตรียมรับมือ 
แล้วตอนเกิดสึน�มิก็มีพี่น้องจ�กหล�ยๆ พื้นที่
ม�ช่วยเร� วันหนึ่งเข�เจอภัย เร�ก็จำ�เป็น
ต้องไปช่วยเพ่ือน ก�รไปช่วยเพื่อนเร�ก็ได้
ประสบก�รณ์ด้วย ถือว่�เป็นก�รฝึกหัดพฒัน�
ยกระดับตัวเอง

เครือข่ายของเราเข้าร่วมกับ	สสส.	ปี	2553	
ครับ	 ก่อนหน้าน้ันผมเคยเป็นกรรมการ
ส�านัก	 3	 ส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน	
กับส�านัก	 7	 ส�านักสนับสนุนการพัฒนา
ระบบสุขภาพ	มาก่อน	แต่ผมก็ไม่เคยได้ทนุ
ของ	สสส.	แต่ยังจ�าได้ว่า	เมื่อปี	2552	เกิด 
เหตุการณ์ดินถล่มท่ีนราธิวาสจนมีพ่ีน้อง 
เสียชีวิตไป	 77	 กว่าศพถูกฝังอยู ่ใต้ดิน 
โดยไม่มใีครขึน้ไปเอาศพลงมาได้	เพราะว่า 
อยู่ในพ้ืนที่อันตราย	 ทหารเขาก็ไม่เข้าไป	 
ผมก็พาทีมไปจากปักษ์ใต้ลงไปผสมกับ 
ทีมในสามจังหวัดชายแดนใต้	 เราก็เข้าไป 
เอาศพของพ่ีน้องออกมาได้	 เราก็ไม่ได้ท�า 
คนเดียวนะครับ	ยังมีพี่น้องที่นั่นอีกจ�านวน 
มากที่ช่วยกัน	 แต่เราก็เป็นหน่วยหนึ่งที่ 
เข้าไป	แล้วเราก็เข้าไปช่วยกรณีน�้าท่วมอีก 
หลายแห่งในสามจังหวัดชายแดนใต้	 เรา 
ค้นพบว่า	งานของเราน้ันไม่ได้เสีย่งอนัตราย 

ใดๆ	 เลย	 จนส�านัก	 3	 ส�านักสนับสนุน 
สุขภาวะชุมชน	มาคุยว่าเครือข่ายฯ	น่าจะ 
มีระบบเพ่ือให้ท�างานได้ดี ย่ิงขึ้น	 มีการ 
เ ก็บฐานข ้อมูลท่ีชัด	 มีคู ่มือในการฝึก 
อาสาสมัคร	 มีเครื่องมือในทางวิชาการ	 
เราก็น่าจะมาท�างานร่วมกับ	สสส.
	 จากประสบการณ์ของผมพบว่า	
จากน้ีไปเราจะเจอภัยพิบัติมากมาย	 เรา 
ก็ต้องเตรียมรับมือ	แล้วตอนเกิดสึนามิก็ม ี
พี่น้องจากหลายๆ	พื้นที่มาช่วยเรา	วันหนึ่ง
เขาเจอภัย	 เราก็จ�าเป็นต้องไปช่วยเพ่ือน	
การไปช่วยเพ่ือนเราก็ได้ประสบการณ์ด้วย	
ถือว่าเป็นการฝึกหัดพัฒนายกระดับตัวเอง

บนเส้นท�งแห่งก�รทำ�ง�น
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สิ่งที่เราภาคภูมิใจในการท�างานน้ี	 คือเราได้ช่วย		
เพ่ือน	เราได้พัฒนาตวัเอง	ประสบการณ์สอนเราเยอะ
เรือ่งการช่วยเหลอืภยัพิบตั	ิผมคดิว่าทกุวนัน้ีภยัพิบตัิ
ค่อนข้างรุนแรง	 เราเองก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถ
จากงานวชิาการต่างๆ	จากท้ัง	สสส.	เครอืข่ายวิชาการ	
เครือข่ายปฏิบัติการ	ท�าให้เราได้ยกระดับการพัฒนา
ตัวเองในเรื่องการรับมือภัยพิบัติ	 ทุกวันนี้บางพ้ืนท่ี
ของเรา	 เช่น	 อ�าเภอชะอวด	 เรากล้าประกาศเลยว่า	
เราไม่มีภาวะเสี่ยงต่อภาวะภัยแล้งเลย	 เพราะเรา
จัดการเรื่องน�้าได้ส�าเร็จภายใต้อาสาสมัครเร่ืองน�้า
ที่เรามี	 และหลายพ้ืนท่ีเราสามารถจัดการภัยพิบัติที่
เรารู้ล่วงหน้าว่าจะมี	 เช่น	 ภัยแล้ง	น�้าท่วม	 ได้อย่าง
เป็นระบบ	เราท�างานในพ้ืนทีป่ฏิบตักิารของเราอย่าง
เต็มที่	 เป็นโมเดลที่หลายพื้นที่มาเรียนรู้ดูงาน	ก็ด้วย
พลังคนอาสาที่เรามีอยู่	นี่คือสิ่งที่เราภูมิใจ	และวันนี้ 
เราได้พัฒนาคนอาสาให้ก้าวข้ามความเป็นอาสา 
ภัยพิบัติไปแล้ว	 เขาต้องเป็นอาสาท�าเรื่องดีๆ	 เรื่อง 
อื่นๆ	 ได้ด้วย	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ	 ในชุมชน	อาสา
เหล่านี้ก็พร้อม	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการขยะ	การ
จัดการทรัพยากรส่ิงแวดล้อม	การท�างานเพ่ือสังคม
ต่างๆ	 นี่คือความภาคภูมิใจท่ีเราใช้เวลายาวนาน 
ในการยกระดับจิตใจพี่น้องคนอาสาของพวกเรา

วันนี้เร�ได้พัฒน�คนอ�ส�ให้ก้�วข้�มคว�มเป็นอ�ส� 
ภัยพิบัติไปแล้ว เข�ต้องเป็นอ�ส�ทำ�เรื่องดีๆ เรื่องอื่นๆ  
ได้ด้วย ไม่ว่�จะเป็นเรือ่งใดๆ ในชมุชน อ�ส�เหล่�นีก้พ็ร้อม  
นีค่อืคว�มภ�คภมูใิจทีเ่ร�ใช้เวล�ย�วน�นในก�รยกระดบั
จิตใจพี่น้องคนอ�ส�ของพวกเร�

สร้�งคว�มเปลี่ยนแปลง

ในโครงการท่ีเราเขียนไว้กับ	 สสส.	 ระบุว่า	 เราต้องสร้างอาสาสมัคร	 
400	 คน	 เป็นตัวชี้วัดโครงการ	 แต่ว่าตลอดระยะเวลาของโครงการ 
เราสร้างอาสาสมัครได้ทั้งหมด	2,750	คน	นี่ไม่ใช่ความสามารถของผม
นะครับ	 แต่นี่คือความเป็นโลโก้ของ	 สสส.	 เวลาเราฝึกร่วมกับกองทัพ 
เราก็ใช้อุปกรณ์หรือแม้แต่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพมาช่วยเหลือเรา	
โดยที่เราไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว	 พ่ีน้องป่าไม้ก็มาช่วยเรา	อบต.
บางที่ก็ช่วยเรา	สิ่งเหล่านี้มาจากโลโก้ของ	สสส.	ที่สร้างพลังให้เราเยอะ
	 ถึงแม้ว่าโครงการของเรากับ	 สสส.	 จะปิดไปแล้ว	 แต่เครือข่าย
เราไม่ได้ปิดนะครับ	 เราต้องขอบคุณ	 สสส.	 ที่ท�าให้เราได้มีโอกาส 
ใช้โครงการในการพัฒนาศักยภาพของเราเอง	 และพัฒนาเครือข่าย 
ทั้งด้านความรู้	 งานข้อมูลด้านพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย	 เราได้ความรู้	 ได้ความคิด 
จาก	สสส.	 เราก็น�ามาใช้ในการจัดการให้เกิดกองทุนภัยพิบัติระดับ
ต�าบล	 ระดับภูมินิเวศ	 ระดับเครือข่าย	และเครือข่ายเราวันน้ีสามารถ
เชื่อมโยงได้หมด	 เราสามารถหยิบยืมเครื่องมือกันได้	 บางท้องถ่ิน 
ก็สนับสนุน	เป็นพลังหนึ่งในการช่วยเหลือกัน	

ส�นเสริมพลัง

ถงึแม้ว่�โครงก�รของเร�กบั สสส. จะปิด
ไปแล้ว แต่เครือข่�ยเร�ไม่ได้ปิดนะครับ 
เร�ต้องขอบคุณ สสส. ที่ทำ�ให้เร�ได้มี
โอก�สใช้โครงก�รในก�รพฒัน�ศกัยภ�พ
ของเร�เอง และพัฒน�เครือข่�ยทั้งด้�น
คว�มรู้ ง�นข้อมูลด้�นพื้นที่เสี่ยงภัย
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ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกิจกรรมทางกาย 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ณรงค์ เทียมเมฆ

การว่ิงท�าให้คนเรามีความสุข	 เพราะว่าปกติเมื่อเราท�างานหนักมา 
ท้ังวัน	 สมองก็ตึงเครียด	 อ่อนล้า	 ถ้าเราไม่ท�าให้ร่างกายมันกลับฟื้น 
คืนสภาพให้มีความสด	มันก็จะท�าให้เราย่ิงเฉาลงๆ	 ร่างกายก็ทรุดลง	 
แต่ถ้าเราตั้งใจมุ ่งมั่นว่าเราจะปรับเปลี่ยนจากการที่เราเหน่ือยล้า	
เมื่อย	 เคร่งเครียดจากการท�างานมาท้ังวัน	 ประชุมมาท้ังวัน	 อยู่ใน 
ห้องแอร์ทั้งวัน	 รับน�้าตาลจากกาแฟเข้าไปวันละหลายช้อนชา	ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นการบั่นทอนร่างกาย	ทางหน่ึงที่เราจะท�าให้ร่างกายฟื้นขึ้น
มาได้คือการขยับเขย้ือนเคลื่อนไหวร่างกายที่เหมาะสมและหนักพอ	 
มันจะช่วยลดความตึงเครียด	รวมถึงไขมัน	น�้าตาล	หรือสารอาหารที่เรา
กินเข้าไปแล้วมนัเป็นส่วนเกินในร่างกาย	และการว่ิงก็เป็นทางเลอืกหน่ึง
ทีด่แีละท�าได้ง่าย	ใช้เวลาแต่ละครัง้ไม่นานก็สามารถพลิกสภาพร่างกาย
ที่ย�่าแย่ของเราในแต่ละวันให้มันสดขึ้นมาได้
	 ทุกวันนี้ผมก็ยังว่ิงเมื่อมีจังหวะเวลาที่เหมาะสม	 โดยเฉลี่ย 
แล้ว	สัปดาห์หนึ่งก็ยังวิ่งประมาณ	3	วัน	และผมก็คิดว่าคนเราก็ควรจะ
วิ่งไปเรื่อยๆ	ตราบใดที่ยังคงวิ่งไหว	

แรงบันด�ลใจ

ทุกวันนี้ผมก็ยังวิ่งเมื่อมีจังหวะเวล� 
ทีเ่หม�ะสม และผมกค็ดิว่�คนเร�กค็วร
จะวิ่งไปเรื่อยๆ ตร�บใดที่ยังคงวิ่งไหว 

วิ่งเพื่อชีวิตใหม่
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สมาพันธ์ของเราเริม่ต้นมาประมาณ	14	 ปี 
ทีแ่ล้ว	มาจากการท่ีกลุ่มนักว่ิงต้องการรวม 
ตัวกันเพื่อที่จะพัฒนาวงการวิ่งให้เข้มแข็ง 
เป็นปึกแผ่น	 มั่นคงมากย่ิงขึ้น	 เพราะว่า 
ในช่วงน้ันมีชมรมว่ิงเกิดขึ้นมากมาย	แต่ก็ 
เป็นรปูแบบทีต่่างคนต่างอยู่	ไม่ได้ท�ากิจกรรม 
ร่วมกัน	ผมเองก็ท�างานด้านการส่งเสรมิการ
ว่ิงเพ่ือสุขภาพอยู่แล้ว	 ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่
ท�าให้ได้พบปะผู้คนในวงการว่ิงเพ่ือสุขภาพ
จ�านวนมาก	ผมเองก็เป็นหนึง่ในหลายๆ	คน 
ที่ร่วมกันก่อต้ังสมาพันธ์ ว่ิงฯ	 ขึ้นมาใน 
ปี	2545	โดยมคีณุหมออดุมศลิป์	ศรแีสงนาม	 
เป็นประธานคนแรกของสมาพันธ์วิ่งฯ
	 หัวใจส�าคัญของการท�างานของ
สมาพันธ์ก็คือการเพ่ิมนักว่ิงหน้าใหม่ให้
มากข้ึน	 ซึ่งหากย้อนหลังไป	 4-5	ปีที่แล้ว	 
คนท่ีออกมาว่ิงมักจะเป็นคนวัยกลางคน 
ขึ้นไป	ส่วนใหญ่จะเป็นคนอายุ	 40	 ขึ้นไป 

ที่รู ้สึกว่าร่างกายเริ่มไม่ดี	 เร่ิมเจ็บออดๆ	
แอดๆ	เริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บ	เริ่มเป็นความดัน 
โลหิตสูง	 มีไขมันในเส้นเลือด	 เริ่มรู ้สึก
ว่ามีความเสื่อมจึงหันมาฟื ้นฟูด้วยการ 
ออกก�าลังกาย	 ซึ่งบางทีมันก็สายเกินไป 
ดังนั้นถ้าเราท�าให้คนทุกคนตั้งแต่เด็กหรือ 
คนหนุม่สาวได้มคีวามตระหนัก	เหน็คุณค่า 
ของการมีกิจกรรมทางกาย	การออกก�าลัง
กาย	โดยเฉพาะเรื่องของการวิ่งที่ท�าได้ง่าย
ทีสุ่ด	มนัก็น่าจะมปีระโยชน์	เดก็ก็อาจจะได้
ประโยชน์จากการมีกิจกรรมที่มีประโยชน์
ไม่หันไปหาสิ่งที่ไม่ดี	 ส่วนคนหนุ ่มสาว 
ก็ไม่หันไปหาอบายมุขท้ังหลาย	 ไม่ว่าจะ
เป็นเหล้า	 บุหรี่	 การเท่ียวเตร่	 การนอนดึก
ซึ่งจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะท�าให้มีปัญหา
ด้านสุขภาพ	

บนเส้นท�งแห่งก�รทำ�ง�น

ถ้�เร�ทำ�ให้คนทุกคนตั้งแต่เด็กหรือ       
คนหนุ่มส�ว ได้มีคว�มตระหนัก เห็น
คุณค่�ของก�รมีกิจกรรมท�งก�ย 
ก�รออกกำ�ลังก�ย โดยเฉพ�ะเร่ือง
ของก�รวิ่งที่ทำ�ได้ง่�ยที่สุด มันก็น่�จะ
มีประโยชน์
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ส�นเสริมพลัง

สมาพันธ์ของเราเป็นภาคกัีบ	สสส.	มาตัง้แต่ยคุแรกๆ	และทีผ่่านมา	
สสส.	ก็มส่ีวนสนับสนนุงานของสมาพันธ์อย่างมาก	ทีช่ดัเจนเลย
ก็คือการสนับสนุนด้านองค์ความรู้	เพราะ	สสส.	มียุทธศาสตร์ที่
ชัดเจนในการด�าเนนิงาน	ทีเ่รยีกว่า	ยทุธศาสตร	์3	พลงั	อนัทีห่นึง่
คอืเรือ่งองค์ความรู	้อนัท่ีสองคอืการส่ือสารรณรงค์	การสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชน	และสามคือพลังนโยบาย	การปรับให้
เกิดนโยบายขึ้นในทุกระดับ	 ทั้งระดับท้องถ่ิน	 ระดับเมือง	 และ
ระดับประเทศ	 เราก็ได้เดินตามยุทธศาสตร์เหล่านี้ของ	 สสส.	 
ในการท�างาน	 เพราะเราเช่ือมั่นว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ท่ีผ่าน 
การกลั่นกรองมาอย่างเหมาะสมแล้ว	 ซึ่งก็ถือว่าได้ผล	 เช่น	 
ในเร่ืองการวิ่งเราก็ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู ้ว่า	 ว่ิงอย่างไร 
จึงจะไม่บาดเจ็บ	 ว่ิงอย่างไรจึงจะมีความสุข	 สนุกกับมัน	และ
สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเหมือนที่หลายคนบอกว่า	 
การวิ่งท�าให้เขาได้ชีวิตใหม่กลับมา	เป็นต้น

สสส. ก็มีส่วนสนับสนุนง�นของสม�พันธ์อย่�งม�ก  
ที่ชัดเจนเลยก็คือก�รสนับสนุนด้�นองค์คว�มรู้ เพร�ะ 
สสส. มียุทธศ�สตร์ที่ชัดเจนในก�รดำ�เนินง�น ที่เรียกว่�  
ยุทธศ�สตร์ 3 พลัง อันที่หนึ่งคือเร่ืององค์คว�มรู้             
อนัท่ีสองคอืก�รสือ่ส�รรณรงค์ ก�รสร้�งก�รมส่ีวนร่วม 
ของประช�ชน และส�มคือพลังนโยบ�ย ก�รปรับให้เกิด
นโยบ�ยขึ้นในทุกระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับเมือง และ
ระดับประเทศ

ผลที่เราท�ามาท้ังหมดส่งผลท�าให้ทุกวันนี้เริ่มเกิด 
การเปลี่ยนแปลงข้ึนในสังคม	 คนหนุ่มสาวเริ่มเกิด 
ความตื่นตัวในการออกก�าลังกาย	 โดยเฉพาะในการ 
ว่ิงเพ่ือสุขภาพที่มีจ�านวนเพ่ิมมากข้ึนอย่างเห็นได ้
ชัด	 มีความเปลี่ยนแปลงในทุกเพศทุกวัย	 เพราะ 
เมื่อก่อนนี้การวิ่งก็จะเป็นเรื่องของผู้ชายเสียร้อยละ	
90	 ผู้หญิงสักร้อยละ	 10	 เพราะผู้หญิงอาจจะกลัว
เร่ืองผิวเสียหรือน่องโต	แต่เดี๋ยวน้ีผู้หญิงก็ออกมาว่ิง 
มากขึ้นมาก	เป็นผู้ชายสัก	60	ผู้หญิง	40	และช่วงวัย 
ก็ลดลงเป็นคนหนุ่มสาวที่ออกมาว่ิงมากข้ึน	 โดย 
สิ่งท่ีเราท�ามาตลอดคือการให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ	 
ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร	 เว็บไซต์	 เฟซบุ๊ก	 เวทีประชุม	 
งานเสวนาต่างๆ	 ที่เราท�าอย่างต่อเน่ือง	 และเรายัง

สร้�งคว�มเปลี่ยนแปลง

รณรงค์สื่อสารเผยแพร่ในรูปแบบของงานวิ่ง	
	 เราสนับสนุนงานวิ่งปีละร้อยกว่างานโดย
ประมาณ	ท�ากิจกรรมว่ิงใหญ่ๆ	 ที่สมาพันธ์ท�าเอง 
อีกหลายงาน	 เช่น	 การจัดว่ิงในงานวิสาขบูชา	การ 
จัดว่ิงในวันสถาปนา	สสส.	ที่เรียกว่า	 Thai	Health	
Day	Run	 และการไปร่วมมือกับองค์กรต่างๆ	 เพ่ือ 
ส่งเสริมกิจกรรมการว่ิง	 และยังมีการผลักดันเชิง
นโยบายให้หน่วยงานต่างๆ	 รับเอากิจกรรมการวิ่ง 
ไปเป็นนโยบายของหน่วยงาน	 เพราะ	 สสส.	 และ
สมาพันธ์เองคงท�าได้ไม่หมด	 เราจึงพยายามผลัก
ให้องค์กรท้องถ่ิน	หน่วยราชการ	กระทรวง	ทบวง	กรม	
กองทพั	สถานศึกษา	 ถือเอากิจกรรมการว่ิงเป็นงาน
ของเขา	ซึ่งก็มีหลายหน่วยงานที่ท�าเป็นประเพณี
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ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ดร.เกษม นครเขตต์

ผมเคยเป็นอาจารย์ด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่
ตอนน้ันผมเรียนหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา	 ผมจึงก่อตั้ง 
หลักสูตรน้ีขึ้นมาและผลิตบุคลากรด้านส่งเสริมสุขภาพมาตั้งแต่ปี	 2534	 คนท่ัวไป 
จึงมักรู้จักผมในฐานะนักส่งเสริมสุขภาพ	จากนั้นเมื่อปี	 2545	สสส.	ชวนผมให้มาท�างาน	
ผมจึงเข้ามาเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิในแผนออกก�าลังกาย	 เข้ามาช่วยในมิติทางวิชาการ 
เป็นหลัก	 ขับเคลื่อนเรื่องการออกก�าลังกายและกีฬา	 จนกระท่ังพัฒนามาเป็นงานด้าน
กิจกรรมทางกายในปัจจุบัน
	 ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพก่อตั้งข้ึนเมื่อเดือนมกราคม	 ปี	 2557	
เนือ่งจากทางส�านกั	5	ซึง่เดมิดแูลเรือ่งการออกก�าลังกายเพ่ือสุขภาพมกีารเปล่ียนนโยบาย
มาท�าเรื่องกิจกรรมทางกายซึ่งกว้างกว่าการออกก�าลังกาย	 โดยท่ัวโลกก็ใช้คอนเซปต ์
ของกิจกรรมทางกายในการท�างาน	เพราะฉะนัน้เมือ่เปลีย่นมาเป็นการท�ากิจกรรมทางกาย 
จึงมีความหมายกว้างกว่าการออกก�าลังกายและมากกว่ากีฬา	 เมื่อมากกว่าจึงท�าให้เรา 
ต้องมีองค์ความรู้มากขึ้น	 เพราะในประเทศไทยเรายังมีองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย
น้อยอยู่มาก	จึงเป็นท่ีมาที่เราคิดว่าควรจะต้องตั้งศูนย์วิจัยฯ	 เพ่ือเป็นศูนย์วิชาการในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านกิจกรรมทางกายขึ้น
	 ค�าว่า	 ‘กิจกรรมทางกาย’	แบ่งออกได้เป็น	 2	ส่วน	คือ	 กิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน 
ที่ท�าให้ร่างกายมีความเคลื่อนไหว	 เช่น	การท�างาน	การท�างานบ้าน	การถูบ้าน	ล้างจาน	 
หรือการเคลื่อนไหวท่ีท�าให้เหนื่อยมากกว่าปกติ	 ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ	 ส่วนที่สองคือ 
กิจกรรมทางกายในชวิีตยามว่าง	เช่น	หลงัเลกิงานแทนทีจ่ะไปนอนดโูทรทศัน์เราก็พยายาม
ท�าให้เห็นว่าเมื่อว่างก็ควรไปออกก�าลังกายเพ่ือให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น	 การออกก�าลังกาย
และการเล่นกีฬาจึงรวมอยู่ในกิจกรรมทางกายด้วย	ดังนั้นค�าว่า	‘กิจกรรมทางกาย’	จึงเป็น
ร่มใหญ่	โดยมีกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันและการออกก�าลังกายอยู่ภายใต้ร่มนั้น

แรงบันด�ลใจ

ขยับเท่�กับ
มีกิจกรรมท�งก�ย
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ระยะเวลา	 2	ปีท่ีผ่านมา	 เราสร้างองค์ความรู้	 4	 ด้านหลักๆ	 ด้วยกัน	 
คือ	หนึ่ง	-	องค์ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	เพราะคนส่วนใหญ่ 
รู้ว่าการออกก�าลังกายเป็นสิ่งท่ีดีแต่มักไม่ค่อยท�ากัน	ดังนั้นเราจะต้อง 
หาส่ิงทีม่อีทิธิพลทีส่ามารถท�าให้คนเปลีย่นพฤตกิรรม	สอง	-	เรารูว่้าการ 
ท�างานใหญ่ๆ	แบบนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในเชิงปัจเจกอย่างเดียว 
ได้	 เราจึงพยายามขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ	หาวิธีท�าให้องค์กร 
ส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานระดับประเทศเห็นความส�าคัญของเรื่องนี้
สาม	-	เป็นงานเชิงวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	เพราะเรา 
มีองค์กรที่ดูแลผู้คนอยู่	 เช่น	 โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนจ�านวนมาก	 เรา 
จะท�ายังไงให้โรงเรียนมีศักยภาพในการไปท�ากิจกรรมให้เด็กนักเรียน
ของเขามีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ	 ส่วนด้านท่ีสี่เป็นงานสร้าง 
เครือข่าย	โดยเราพยายามที่จะเชื่อมร้อยเครือข่ายในทางวิชาการให้มา 
สนใจงานด้านกิจกรรมทางกายให้มากขึ้น	 ซึ่งเครือข่ายวิชาการนั้น 
มีอยู่ทั่วไป	 ทางด้านวิชาชีพแพทย์ก็ท�าเรื่องนี้อยู่	 ทางด้านพลศึกษา 
ก็ท�าเรื่องน้ีอยู่	 หรือนักวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ท�าอยู่เช่นกัน	แต่ท้ังหมด
เป็นการต่างคนต่างท�า	 เราจึงพยายามท่ีจะไปพัฒนาเครือข่ายขึ้นมา
เพื่อช่วยกันท�างาน	

งานวิจัยที่เราภาคภูมิใจและลงมือท�าไปแล้วกว่า	90	
เปอร์เซ็นต์	 คืองานการส�ารวจสถานะการมีกิจกรรม
ทางกายของเด็กไทย	 ท่ีมีอายุตั้งแต่	 6-17	 ปี	 ว่า 
เด็กไทยมกิีจกรรมทางกายมากน้อยแค่ไหน	เพียงพอ
แค่ไหน	มีการสนับสนุนจากพ่อแม่ให้เด็กมีโอกาส 
ได้เล่นและมีกิจกรรมทางกายอย่างไร	การสนับสนุน
ของโรงเรียนเป็นอย่างไร	 การสนับสนุนของชุมชน 
ของท้องถ่ินเป็นอย่างไร	 ซึ่งขณะนี้ผลส�ารวจเสร็จ 
เรียบร้อยแล้วแต่ยังรอเวลาในการเผยแพร่เท่านั้น 
แต่ทันทีที่ผลส�ารวจเผยแพร่ออกมา	 เราจะน�าเอา 
ข้อมูลการส�ารวจมอบให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น	 กระทรวงศึกษาธิการ	 และกรมส่งเสริมการ 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 กระทรวงมหาดไทย	 เพ่ือให ้
เขาได้รู ้ว ่าโอกาสในการได้เล่นกีฬาของเด็กไทย 
เป็นอย่างไร	และหลังจากน้ันก็จะเกิดแรงกระเพ่ือม 
เรื่องน้ีขึ้นในสังคมไทย	 เพราะจากการวิจัยพบว่า 
เด็กไทยยังมีกิจกรรมทางกายน้อยมาก	 ส่งผลให้ 
เด็กไทยอ้วน	 เมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้นก็จะเป็นผู้ใหญ ่
ที่อ้วนและมีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวตามมาอีก	 งาน 
การวิจัยชิ้นนี้เป็นงานใหญ่มาก	 เราใช้เวลาในการ 
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเกือบ	 2	 ปี
ด้วยกัน	

	 งานวิจัยที่ เราท�าชิ้นน้ีจะเป็นฐานข้อมูล 
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องน�าไปก�าหนดยุทธศาสตร์ 
และวางแผน	 ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน 
สุขภาพของเด็กไทยที่จะไม่อ้วนและไม่เจ็บออดๆ 
	 แอดๆ	 แต่ท่ีส�าคัญคือจะส่งผลต่อการศึกษาด้วย	 
เพราะมงีานวจิยัในต่างประเทศพบว่า	เดก็ท่ีมโีอกาส
ได้เล่นกีฬาหรือได้ออกก�าลังกายมากๆ	 จะท�าให้ 
สมองพฒันา	ดงันัน้ความส�าเร็จทางการเรียนของเด็ก
ก็จะดีขึ้นด้วย	 ซึ่งนี่คือผลที่จะตามมา	และแน่นอน
ว่าศูนย์วิจัยของเราก็จะต้องท�าการวิจัยในเรื่องนี้
ด้วยในอนาคต
		 สิ่งท่ีผมภูมิใจในการท�างานที่ผ่านมาของ
เรา	 คือ	 การได้เปล่ียนกระบวนทัศน์ของคนท�างาน
ด้านสุขภาพให้มีมุมมองที่กว ้างขึ้น	 จากเดิมท่ี 
เขามองแต่เรื่องออกก�าลังกาย	 ซึ่งมันไม่สามารถ
แก้ปัญหาอะไรได้	 เพราะว่าส�ารวจก่ีครั้งก็พบว่า 
คนไทยไม่เคยออกก�าลังกายเพ่ิมขึ้น	 ไม่เคยเกิน 
30	 เปอร์เซ็นต์	 แต่วันนี้เมื่อเราเปลี่ยนกระบวนทัศน ์
จากการออกก�าลังกายให้เป็นกิจกรรมทางกาย 
ให้กับนักวิชาการ	การท�างานด้านนี้จึงดูมีอนาคตขึ้น	

บนเส้นท�งแห่งก�รทำ�ง�น

สร้�งคว�มเปลี่ยนแปลง

คนส่วนใหญ่รู้ว่�ก�รออกกำ�ลังก�ยเป็นสิ่งที่ดี
แต่มักไม่ค่อยทำ�กัน ดังนั้นเร�จะต้องห�สิ่งที ่
มีอิทธิพลท่ีส�ม�รถทำ�ให้คนเปล่ียนพฤติกรรม
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ก�รทำ�ง�นร่วมกบั สสส. ทำ�ให้ได้รูจ้กั 
และร่วมมอืกบัประช�คมและภ�คต่ี�ง ๆ   
ซึ่งน่�สนใจ เอ�ประสบก�รณ์ของเข�
ม�ปรับปรุงง�นของเร�

สสส.	มส่ีวนช่วยในการสนบัสนนุงบประมาณท้ังหมด
ในการท�างานของเรา	เราน�างบประมาณเหล่าน้ีไปให้
ทุนต่อกับนักวิชาการในการท�างานวิจัย	นอกจากนั้น	 
สสส.	 ยังสนับสนุนงานด้านการพัฒนาเครือข่าย 
ต่างประเทศ	 โดยเราจะมีการจัดประชุมงานวิชาการ
กิจกรรมทางกายระดับสากล	 ซึ่ง	 สสส.	 เป็นผู ้
สนับสนุนหลัก	 โดยงานนี้จะมีนักวิชาการด้าน
กิจกรรมทางกายจากทั่วโลกกว่า	3,000	คน	เดินทาง
มาประชุมที่กรุงเทพฯ	งานนี้จะสร้างความตระหนักรู้
ด้านกิจกรรมทางกายให้กับคนไทย	ท�าให้สังคมไทย 
รับรู้ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายและการมีกิจกรรม 
ทางกายในชีวิตประจ�าวันมีความส�าคัญที่ไม่ควร 
มองข้ามเพราะสามารถช่วยป้องกันโรคต่างๆ	 เช่น	 
โรคหัวใจ	โรคเบาหวาน	โรคความดันได้

	 ทิ ศทางของศู นย ์ วิ จั ย ฯ ในอนาคตคง 
เป็นการสร้างองค์ความรู้	 4	 ด้านท่ีได้กล่าวไปแล้ว 
แต่อาจจะมีความเข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะด้านการ
ผลักดันนโยบาย	 และเราก�าลังสร้างนักวิชาการ 
ที่จะเข้ามารับทุนของศูนย์วิจัยฯ	 ให้ออกไปมีความ 
เชี่ยวชาญในการท�างานแต่ละด้านของตัวเอง	 
เช่น	 มีความเชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในระดับปัจเจกบุคคล	 มีความเชี่ยวชาญด้าน 
การขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะ	 และในอนาคต
คนเหล่าน้ีก็จะเคลื่อนงานของศูนย์วิจัยฯ	 ของเรา 
ต่อไป	และที่ส�าคัญที่สุด	สสส.	สนับสนุนศูนย์วิจัยฯ	
แห่งนี้ 	 โดยตั้งขึ้นอยู ่ในมหาวิทยาลัย	 เหมือนที่ 
ต่างประเทศเขาท�าเพ่ือผลิตบคุลากรระดบัปรญิญาโท 
และปริญญาเอก	นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	

ส�นเสริมพลัง
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กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
อดีตผู ้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกองทุนฯ  
ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ
และประธานเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติภาค
ประชาชนจังหวัดเชียงราย

เตือนใจ ดีเทศน์

เราไม่ได้รู้สึกว่าการไปท�างานในพ้ืนที่ห่างไกลหรือการท�างานกับคนไร ้
โอกาสเป็นเรื่องท่ีล�าบากอะไร	 เพราะว่าเป็นคนท่ีชอบชีวิตที่เรียบง่าย 
และมีต้นแบบในการด�าเนินชีวิตอยู่แล้วคือสมเด็จย่า	พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั	รชักาลที	่9	สมเดจ็พระบรมราชนีินาถและสมเดจ็พระเทพฯ
อย่างสมเด็จย่า	 แม้ว่าท่านจะทรงมีพระชนมายุมากแล้ว	 สมัยที่ท่าน 
เสด็จไปประทับท่ีพระต�าหนักดอยตุงและทรงงานท่ีจังหวัดเชียงราย	 
สมัยท่ีเราเรียนจุฬาฯ	 ก็จะเห็นภาพสมเด็จย่าเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร ์
บ้าง	 โดยเดินเท้าบ้าง	 ไปหมู่บ้านต่างๆ	 ในถ่ินทุรกันดาร	 ตัวเราเอง 
ก็มีโอกาสได้เห็นการทรงงานของสมเด็จย่าที่ทรงรับอุปถัมภ์นักเรียน 
ในพ้ืนที่ห่างไกลมาเรียนหนังสือที่ไร่แม่ฟ้าหลวง	 ก็คิดว่าเราจะต้องท�า 
สิ่งนั้นเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระองค์ท่านค่ะ

แรงบันด�ลใจ

มีโอก�สได้เห็นก�รทรงง�นของสมเด็จย่� 
ที่สมเด็จย่�ทรงรับอุปถัมภ์นักเรียนในพื้นที ่
ห่�งไกลม�เรียนหนงัสอืทีไ่ร่แม่ฟ้�หลวง ก็คดิว่� 
เร�จะต้องทำ�สิง่นัน้เพือ่แสดงคว�มกตญัญตู่อ
พระองค์ท่�นค่ะ

บนเส้นท�งก�รทำ�ง�น
ต�มรอยพระยุคลบ�ท
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ดิฉันไม่ได้เป็นผู้รับทุน	 สสส.	 โดยตรง	 แต่ได้มีโอกาสได้รับเชิญให้มา 
เป็นผูท้รงคณุวฒุอิยู่ราวๆ	ปีหน่ึง	ซึง่ก็มคีวามประทบัใจท่ี	สสส.	เป็นองค์กร
ที่ได้ท�าหน้าที่ผสานช่องว่างในสังคมให้คนท่ีมีทุกขภาวะกลุ่มต่างๆ 
เช่น	 คนที่ประสบภัยพิบัติ	 อย่างท่ีเชียงรายก็ได้เริ่มเครือข่ายจัดการ																							
ภัยพิบติัภาคประชาชนเมือ่เกิดแผ่นดินไหวขึน้เมือ่ปี	2557	สสส.	ได้ท�าให้																
เครือข่ายได้มีพ้ืนที่และได้สนับสนุนให้ลงไปค้นพบสภาพปัญหาที่มีอยู่
และเสรมิให้ชาวบ้านมเีครอืข่ายของเขาเองทีจ่ะลงไปช่วยประชาชนท่ีได้
รบัความเดือดร้อนจากภยัพิบตั	ิและได้ร่วมงานกับสถานโีทรทศัน์	Thai	PBS	
ซึง่เป็นสือ่ศนูย์กลางทีก่่อให้เกิดการระดมทุนไปช่วยประชาชนทีต่กหล่น
จากการช่วยเหลือของภาครัฐและภาคธุรกิจอื่นๆ	 ในบทบาทประธาน
เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชนจังหวัดเชียงราย	 ดิฉันก็มี
บทบาทในการเช่ือมประสานระหว่างชมุชน	ผูน้�าชมุชน	เช่น	ผูใ้หญ่บ้าน	
ก�านัน	หรือแกนน�าท่ีเป็นภาคประชาชน	NGO	ในเชียงราย	หน่วยงาน 
ภาครัฐ	และภาควิชาการ	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
ส�านักอนุรักษ์ต้นน�้า	 อาจารย์มหาวิทยาลัย	 น�าศักยภาพของทุกฝ่าย
มาเชื่อมร้อยกัน	 เพ่ือแก้ไขปัญหาของผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วทันเหตุการณ์

บนเส้นท�งแห่งก�รทำ�ง�น

ดิฉันไม่ได้เป็นผู้รับทุน สสส. โดยตรง 
แต่ได้มีโอก�สได้รับเชิญให้ม�เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ร�วๆ ปีหนึ่ง ซึ่งก็มี
คว�มประทับใจที่ สสส. เป็นองค์กรที่
ได้ทำ�หน้�ทีผ่ส�นช่องว่�งในสงัคมให้
คนที่มีทุกขภ�วะกลุ่มต่�งๆ
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เรื่องที่ภูมิใจท่ีสุดในการท�างานคือการช่วยผู ้ไร  ้
สัญชาติค่ะ	 เพราะเขาเป็นกลุม่คนทีข่าดโอกาสท่ีสดุ 
ในสงัคมท้ังในระดบัชาตแิละในระดบัโลก	แต่สมเดจ็ย่า
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	ร.9	ทา่นไม่ได้ทรง
แยกเลยว่าใครเป็นราษฎรท่ีมีสัญชาติไทยหรือไม่	
แต่พระองค์ท่านจะเน้นในเรื่องของหลักมนุษยธรรม 
และเมตตาธรรมเป็นหลัก	ดงัน้ันทีผ่่านมาการท�างาน 
แก้ปัญหาคนไร้สญัชาต	ิโดยเฉพาะช่วงท่ีเป็นสมาชกิ 
วุฒิสภาและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห ่งชาติ 
ถึงปัจจบุนัจงึถือว่าเป็นเรือ่งท่ีท้าทาย	เพราะว่าองค์การ 
สหประชาชาติก็ก�าหนดเอาไว้ในปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนว่ามนุษย์เกิดมาต้องมีสัญชาติ	

ต้องมรีฐัใดรฐัหน่ึงในโลกนีคุ้ม้ครองมนษุย์คนนัน้	ดงัน้ัน
การท่ีมนุษย์คนหน่ึงหรือกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่
หลายล้านคนในโลกน้ีท่ีต้องตกเป็นคนไร้สัญชาติ	
จึงต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร็วที่สุด	ซึ่ง	สสส.	
ก็มีส�านัก	 9	คือ	 ส�านักสนับสนุนสุขภาวะประชากร
กลุ่มเฉพาะ	 ซึ่งจะท�าหน้าที่ในการสนับสนุนให้เกิด
ความเข้มแข็งของคนไร้สัญชาติท่ีจะรวมตัวกันเป็น
เครือข่าย	มีแกนน�า	มีการพัฒนาหลักสูตรที่จะสร้าง
แกนน�าขึ้นมาให้สามารถปฏิบัติการช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือผู้ท่ีตกอยู่ในปัญหาเดียวกันได้	 นี่คือความ
ดงีามของ	สสส.	ในการช่วยให้คนไร้รฐั	คนไร้สญัชาติ
มีที่ยืนในสังคม	

สร้�งคว�มเปลี่ยนแปลง

ดิฉันคิดว่า	 สสส.	 นั้นมีวิสัยทัศน์และมีนวัตกรรม
ใหม่ๆ	ที่สามารถเชื่อมประสานให้เกิดเครือข่ายด้าน
ต่างๆ	เช่น	เครอืข่ายทีท่�าให้เกิดความร่วมมอืระหว่าง
โรงเรียนในพ้ืนที่ต้นน�้าล�าธารทางจังหวัดเชียงราย	
ร่วมกับสาธารณสุขอ�าเภอ	สาธารณสุขจังหวัด	และ
องค์กรพัฒนาเอกชนท�างานด้านการส�ารวจสภาวะ
การบริโภคอาหาร	การออกก�าลังกาย	และการผลิต
อาหารของนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ	 บนพ้ืนท่ีสูง 
ของเชยีงราย	เรยีกชือ่โครงการกันว่า	‘เดก็ดอยแก้มใส’ 
เนื่องจากเห็นว่าเยาวชนบนดอยซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีต้นน�้า
ล�าธารได้เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคจากเดิมท่ี 
กินอาหารพ้ืนบ้านท่ีมีความหลากหลายตามฤดูกาล 
หรืออาหารพ้ืนบ้านชนเผ่าท่ีเป็นระบบความมั่นคง

ทางอาหาร	แต่เมื่อระบบบริโภคนิยมยุคใหม่เข้าไป			
ก็จะมีร ้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นตามชุมชนใหญ่ๆ	
เยาวชนก็เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค	ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาตามมา	เช่น	อ้วนเกินไปหรือมีปัญหาสุขภาพ 
ในช่องปาก	 น่ีคือสิ่งที่	 สสส.	 ได้สนับสนุนให้ภาค ี
เครือข่ายได้ส�ารวจวิจัยเบื้องต้น	 เพ่ือน�าไปสู ่การ 
เรียนรู้ว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึนบ้างในสภาวการณ ์
ปัจจบุนั	และสาเหตขุองปัญหาคอือะไร	และเครอืข่าย 
จะร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างไร	 ซึ่ง	 สสส.	 
สามารถจับประเด็นได้ดีและท�าให้เครือข่ายมอง
เห็นปัญหาและสามารถเตรียมการรับมือได้อย่าง
ทันท่วงที

ส�นเสริมพลัง

สสส. ได้สนับสนุนให้ภ�คีเครือข่�ยได้
สำ�รวจวิจัยเบ้ืองต้น เพื่อนำ�ไปสู ่ก�ร
เรียนรู ้ว ่ �มีป ัญห�อะไรเกิดขึ้นบ ้�ง 
ในสภ�วก�รณ์ปัจจุบัน และส�เหตุของ
ปัญห�คอือะไร และเครอืข่�ยจะร่วมมอืกนั
เพื่อแก้ไขปัญห�ได้อย่�งไร
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ผู้จัดการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน

ทพญ. ปิยะด� ประเสริฐสม

เมื่อปี	 2545	 ทางส�านักทันตสาธารณสุข	 กรมอนามัย	 ท�างานวิจัย 
อยู่ช้ินหน่ึง	 เราพบว่า	 เด็กไทยมีฟันผุสูงมาก	 โดยเฉพาะในฟันน�้านม	
และสาเหตุท่ีส�าคัญอย่างหนึ่งคือการกินหวาน	ตอนนั้นเราคุยกันว่า																					
เราจะท�ายังไงดี	 เพราะว่าพวกเราพยายามที่จะท�างานลดโรคฟันผุ 
ในฟันน�้านมมาเป็นระยะเวลานานมากแล้ว	 แต่งานก็ไปได้ช้ามาก															
จนกระท่ังได้ปรึกษากับ	สสส.	คุณหมอบอกว่า	 เราน่าจะขึ้นมารณรงค์
เก่ียวกับภาวะการกินน�้าตาลและการติดหวานของเด็กในประเทศไทย			
ในยุคแรก	เรามกีารรวมตวัของกลุม่วิชาชพีหลกั	3-4	กลุม่	คอื	ทนัตแพทย์	 
กุมารแพทย์	 นักโภชนาการ	 และนักนิเทศศาสตร์	 เราคุยกันว่าเราจะ
รณรงค์เรื่องนี้กันอย่างไรดี	 ตอนนั้นเราตั้งกลุ่มเป้าหมายที่เด็กและตั้ง
เป้าหมายว่าจะท�ายังไงให้เด็กกินน�้าตาลน้อยลง	
	 โดยส่วนตัวก่อนที่จะมาท�างานด้านน้ี	 หมอก็เป็นคนติดหวาน	
เพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่เรารณรงค์	 เราท�ากับตัวเองมาแล้วว่าเราจะ 
แก้ไขตัวเราเองอย่างไร	 เพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าใจความพอดีในการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 และท�าให้เรารู ้ว่าการจะท�าเรื่องเหล่าน้ีต้อง 
อดทน	 เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสุข	 คนเรามีความสุขกับการกิน	 
เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนความสุขเขาให้ได้	 ซึ่งเรื่องพวกนี้ต้องอาศัย
ความอดทนหลายอย่าง	

แรงบันด�ลใจ

คว�มสำ�เร็จ
ที่เริ่มต้นจ�ก
จุดเล็กๆ
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เครือข่ายของเราท�างานในเชิงประเด็น	 และประเด็นของเราก็คือ 
น�้าตาล	 เพราะฉะน้ันเป้าหมายของเราก็จะท�างานให้ส�าเร็จในประเด็น 
เล็กๆ	 ท่ีน่าจะมีผลกระทบต่อเป้าหมายหลักของเรา	 เพราะฉะน้ัน 
เราต้องมีโจทย์ท่ีจะคิดว่าเราต้องขับเคลื่อนนโยบายเรื่องอะไรบ้าง	 เรา 
ต้องท�างานวิชาการเก็บไว้อย่างไรบ้าง	จะต้องสร้างเครอืข่ายนกัวชิาการ 
ยังไง	 ซึ่งนี่คือการท�างานภายใต้โครงสร้างแผนท้ังหมด	 ในอนาคต 
เราก็จะท�างานเล็กๆ	 เหล่านี้ไปเร่ือยๆ	 เพราะมีนโยบายหลายอย่าง 
ท่ีเราพยายามท�า	แต่ยังไม่ส�าเร็จ	 เราก็จะหยิบเรื่องท่ีเรายังท�าไม่ส�าเร็จ
ขึ้นมารณรงค์ใหม่	 เพราะเมื่อเง่ือนไขหรือบริบทเปลี่ยน	 งานก็มีโอกาส 
ที่จะประสบความส�าเร็จได้
	 งานใหญ่เราก็ท�า	 ท�าไม่ได้เราก็เก็บไว้แล้วค่อยเอามาท�าใหม่	
แต่ท่ีเราจะท�าแน่ๆ	 คือท�างานเล็กๆ	 ให้เกิดความส�าเร็จสวยงามเสมอ	 
ซึ่งท่ีผ่านมาเรามีสิ่งนี้เยอะมาก	มีพ่ีน้องหมอน�าเรื่องที่เราท�าไม่ส�าเร็จ 
ไปท�าเป็น	 local	policy	ไปขยายผลในชุมชนหมู่บ้าน	 เกาะติดต่อเนื่อง
แสดงผลออกมาชัดเจน	 ทุกคนก็มีความสุข	 เราก็แลกเปล่ียนความ 
ส�าเร็จเล็กๆ	เหล่านี้ร่วมกัน	และสนับสนุนกัน	
	 เครือข่ายหมอไม่มีใครอยากเลิกท�าโครงการนี้	 ได้เงินก็ท�า	 
ไม่ได้เงินเขาก็ท�า	 เพราะเขารู้สึกสนุกในการท�างาน	 เพราะเราใช้วิธี	 
เสนอประเด็นให้เขาแล้วเขาไปคิดต่อเอง	 เขาจึงมีอิสระในการท�างาน		
ทุกคนบอกว่านี่คือเสน่ห์ของเครือข่ายของเรา	

ง�นใหญ่เร�ก็ทำ� ทำ�ไม่ได้เร�ก็เก็บไว ้
แล้วค่อยเอ�ม�ทำ�ใหม่ แต่ท่ีเร�จะทำ�
แน่ๆ คือทำ�ง�นเล็กๆ ให้เกิดคว�ม
สำ�เร็จสวยง�มเสมอ 

ประมาณปี	2548	เราคิดว่าถ้าเราท�างานแต่นโยบาย
อย่างเดียวก็จะไม่เกิดการปฏิบัติ	 เราจึงเริ่มมองที่จะ 
ท�างานร่วมกับระดบัพ้ืนทีเ่พ่ือเป็นการขยายเครอืข่าย 
ออกไปได้	 พอดีว่าเราเป็นทันตแพทย์	 ซึ่งจะมีการ
ประชุมทันตแพทย์ทุกปีอยู่แล้ว	 เราจึงชวนเพ่ือนๆ	
ทันตแพทย์ท่ีสนใจจะท�างานด้านน้ีมารวมตัวกัน 
โดยใช้งบประมาณจาก	สสส.	ช่วยให้เขาลงไปท�างาน
ในพ้ืนท่ี	 โดยเรามีโจทย์ง่ายๆ	 ว่า	 ให้เขาสร้างทีม 
เครือข่ายในระดับจังหวัดรณรงค์ให้เด็กในจังหวัด 
ลดการกินหวานลง	 เน้ืองานหลักของเราจึงเป็นการ
ขับเคลื่อนนโยบาย	แต่กิจกรรมที่เราให้พ้ืนท่ีช่วยท�า 
คือการรณรงค์	 ในช่วงหลังเราจึงขยายวงว่า	 เมื่อได้
นโยบายแล้วเราต้องพัฒนาต้นแบบตวัอย่างท่ีดด้ีวย	
	 จากข้อมูลที่เรามีในปี	 2557	พบว่า	คนไทย 
บริโภคน�้าตาล	 26	 ช้อนชาต่อคนต่อวัน	นี่ขนาดเรา
รณรงค์เรื่องนี้มา	15	ปีแล้วนะคะ	เรายังชะลอเรื่องนี้ 
ได้ช้ามากหรือแทบไม่ได้เลยด้วยซ�้า	 ประเด็นส�าคัญ
ก็คือว่า	คนไม่รู้ตัวว่าตัวเองกินน�้าตาลเข้าไปเท่าไหร่ 
แล้ว	 เพราะว่าสัดส่วนการบริโภคทางอ้อม	 เช่น	
ผสมในผลิตภัณฑ์อาหารอยู่ในอัตราสูงมาก	 เพราะ 
การที่คุณดื่มเครื่องดื่มคุณไม่มีทางรู้เลยว่า	มีน�้าตาล 

ผสมอยู ่แล ้วก่ีช ้อน	 ยกเว ้นตั้งใจค�านวณจริงๆ	 
ในสมัยแรกท่ีเราท�างานน้ัน	 แม้แต่ฉลากที่จะบอก 
ส่วนผสมยังไม่ม	ีเราพยายามท�ามาเรือ่ยๆ	ทัง้ในเรือ่ง
ฉลาก	เรือ่งนโยบายระดบัองค์กร	เช่น	โรงเรยีนปลอด 
น�้าอัดลมท่ีผลักดันผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการ	
เป็นต้น		
			 ในระยะที่ผ ่านมาเด็กไทยมีตัวเลขฟันผ ุ
ท่ีลดลงอย่างชัดเจน	 แต่เราไม่สามารถเคลมได้ว่า 
เป็นผลส�าเร็จจากโครงการของเราอย่างชัดเจน	 
เพราะว่าอาจจะมาจากหลายปัจจยั	เช่น	การควบคมุ
อาหาร	 การรณรงค์เรื่องการแปรงฟัน	 แต่เรามีอีก 
เป้าหมายหนึ่งคือเราก�าลังรณรงค์ให้เด็กไทยเป็น 
โรคอ้วนน้อยลง	 ซึ่งโรคอ้วนในเด็กนั้นมีการรณรงค์
ผ่านหลายเครือข่าย	 ซึ่งก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จ
มากนกั	แต่ก็ค่อยๆ	เชือ่มต่อข้อมลูและท�างานร่วมกัน

บนเส้นท�งแห่งก�รทำ�ง�น

สร้�งคว�มเปลี่ยนแปลง
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เร�มีอีกเป้�หม�ยหนึ่งคือเร�กำ�ลังรณรงค ์
ให้เด็กไทยเป็นโรคอ้วนน้อยลง ซึ่งโรคอ้วน 
ในเด็กนั้นมีก�รรณรงค์ผ่�นหล�ยเครือข่�ย  
ซึง่กย็งัไม่ประสบคว�มสำ�เรจ็ม�กนกั แต่กค่็อยๆ 
เชื่อมต่อข้อมูลและทำ�ง�นร่วมกัน

เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานตั้งขึ้นมาพร้อมๆ	กับ	สสส.	
งบประมาณท้ังหมดที่เราท�างานมาจาก	 สสส.	 และ	 
สสส.	 ยังเป็นผู้ชักน�าให้เราได้เจอกับภาคีทั้งหมดท่ีเรา 
ร่วมกันท�างาน	ท�าให้เราสามารถต่องานเชื่อมโยงไปได้ 
หลายภาคส่วน	 เมื่อเรามีโจทย์	 เช่น	 จะท�าโครงการ 
โรงเรียนปลอดน�า้อดัลม	เราจ�าเป็นต้องไปพบกับกระทรวง 
ศึกษาธิการ	 สสส.	 ก็จะช่วยชี้ เป ้าให ้เราได ้พบกับ	 
key	 person	 ที่เราจะไปพบได้	 ที่ส�าคัญมีหลายเรื่อง 
ที่เราท�าแต่ต้องพับเก็บไว้	 เช่น	 เรื่องน�้าตาล	 4	 กรัม 
เราเคยทดลองท�า	 แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ	 แต่พอ 
สสส.	 หยิบเรื่องน้ีขึ้นมาท�า	 มันก็ท�าให้งานของเรา 
ประสบความส�าเร็จขึ้นมาอย่างชัดเจน	 หลายๆ	 เรื่อง 
ที่	 สสส.	 หยิบขึ้นมาช่วยด�าเนินการก็มีส่วนช่วยให้ 
โครงการของเราประสบความส�าเร็จ	 รวมทั้งเรื่องของ 
สื่อท่ี	 สสส.	 ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ก็ท�าให้เครือข่าย 
ของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น	

ส�นเสริมพลัง

เร่ืองที่ สสส. หยิบข้ึนม�ช่วยดำ�เนินก�ร 
กม็ส่ีวนช่วยให้โครงก�รของเร�ประสบคว�ม
สำ�เร็จ รวมทั้งเรื่องของสื่อที่ สสส. ช่วย
ประช�สัมพันธ์ให้ก็ทำ�ให้เครือข่�ยของเร�
เป็นที่รู้จักม�กขึ้น
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ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์

นพ.อภิสิทธิ์ ธำ�รงวร�งกูร

ผมมาท�างานท่ีโรงพยาบาลอุบลรัตน์ตั้งแต่
ปี	 2529	ครับ	 ต่อเน่ืองกันมาโดยไม่มีช่วง
หยุดพัก	จนถึงวันนี้เป็นเวลา	30	ปีพอดี	
	 ท่ีน่ีเป็นอ�าเภอเล็กๆ	 พบปัญหาที่
ส�าคัญในวันน้ันก็คือเรามีก�าลังคนที่จ�ากัด	
เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เราก็มีไม่พอ	 
ในเชิงคุณภาพก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้	 
เจ้าหน้าทีส่่วนมากก็เป็นคนต่างถ่ิน	บางส่วน 
สามารถปรบัตัวได้ด	ีบางส่วนก็ต้องโยกย้าย
กลับถ่ินฐานของตัวเอง	 เราไม่มีส่วนร่วม 
ในการก�าหนดก�าลังคนมากนัก	 รวมถึง
ปัญหาเรื่องการเงินการคลัง	 โรงพยาบาลที่
อยู่ในอ�าเภอเล็กๆ	ก็จะได้งบประมาณน้อย
อยู่แล้ว	ซึง่ก็ไม่พอเพียงและไม่คล่องตวัมาก	
	 เมื่อเราเป็นโรงพยาบาลเราก็ถูก
ก�าหนดและถูกคาดหวังในด้านท่ีจะต้อง
ให้การรักษาพยาบาลเป็นหลัก	 งานรักษา
พยาบาลนั้นเมื่อเราท�าดีมีคุณภาพ	คนไข ้
ก็จะยิ่งเยอะขึ้น	บางครั้งชาวบ้านในอ�าเภอ
ใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียงก็จะเข้ามา 
ใช้บริการเพิ่ม	ท�าให้ก�าลังคนน้อย	เงินน้อย	
แต่มีคนมาใช้บริการเยอะ	 ก็ย่ิงท�าให้แย	่ 
การมคีนมาใช้บรกิารเยอะก็ดูเหมอืนว่าจะดี	
แต่ชาวบ้านที่มาส่วนใหญ่ก็มีฐานะยากจน

ก็ย่ิงท�าให้สถานการณ์การเงินของเรายิ่ง 
เลวร้ายลงไปเรื่อยๆ	 เราก็มองว่าถ้าเป็น
อย่างนี้ไปเรื่อยๆ	 ในท้ายที่สุดเราก็คงจะ
หมดแรง	 เราจึงคิดว่าทางออกท่ีดีคือการ
ท�าให้ชาวบ้านแข็งแรง	และท�าให้ชาวบ้าน
มาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลด้วยตัวเอง	
เพราะเมื่อชาวบ้านแข็งแรงก็คงจะมาใช้
บรกิารโรงพยาบาลน้อยลง	รายจ่ายก็ลดลง	
	 ในขณะเดียวกัน	 ถ ้าชาวบ ้าน 
มาร่วมเป็นเจ้าของโรงพยาบาล	ตรงน้ีคือ 
จดุท่ีเรามาร่วมงานกับ	สสส.	ร่วมคดิร่วมท�า	 
สสส.	 เปิดโอกาสให้เราท�างานหลายอย่าง 
โดยไม่เร่งรดั	การร่วมงานกับ	สสส.	ท�าให้เรา 
ได้น�าแนวคิดเรื่องชุมชนเป็นสุขมาใช้งาน	
ซึ่งมีจุดประสงค์ท�าให้ชาวบ้านในระดับ
บุคคลมีความเข้มแข็ง	 ระดับครอบครัว
ก็เข้มแข็ง	 ชุมชนก็เข้มแข็งและเป็นสุข	 
มีความทุกข์น้อยลง	 มีสุขภาพดีขึ้น	 นี่คือ 
การเริม่ต้นทีเ่ราได้ร่วมงานกับ	สสส.	ในฐานะ 
ภาคี	ถ้าหากจะเปรียบเทียบก็คือ	สสส.	ท�า
หน้าที่เป็นน�้ามันหล่อลื่น	 ส่วนโรงพยาบาล
อุบลรัตน์ก็เป็นน�้ามันหลักในการขับเคลื่อน
การรกัษาพยาบาลและการสร้างเสรมิสขุภาพ

แรงบันด�ลใจ

เดินต�มปร�ชญ์
สู่คว�มยั่งยืน
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เราร่วมงานกับ	 สสส.	 เมื่อปี	 2545	 เป้าหมายหลัก 
ของเราในขณะน้ันคือการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้
โมเดลที่มีคนท�าส�าเร็จแล้ว	นั่นก็คือปราชญ์ชาวบ้าน	
เราจึงไปเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านทั่วภาคอีสาน
และพ้ืนที่อื่นๆ	 ว่าถ้าลงมือท�าอย่างถูกต้อง	 ถูกที ่
ถูกทาง	ก็เปลี่ยนตัวเองได้	ในเชิงเศรษฐกิจจากที่เคย
รายจ่ายสูง	 รายได้ต�่า	หนี้สินมาก	 เงินออมไม่ค่อยมี	 
ก็ปรับวิธีคิดวิธีปฏิบัติจนเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็น
คนละคน	กลายเป็นคนรายจ่ายลดลง	รายได้เพ่ิมขึ้น 
หนี้สินลดลง	และเงินออมค่อยๆ	มากขึ้น	 เศรษฐกิจ 
ตรงกันข้าม	 สิ่งแวดล้อมก็ตรงกันข้าม	 จากที่เคย 
ใช้ยาฆ่าหญ้า	 ยาฆ่าแมลง	 ใช้ปุ๋ยเคมีจ�านวนมาก	 
ก็เปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม	 วิถีชีวิตก็ดีขึ้น	 มีอยู่มีกิน	
เหลือกินก็แจกสร้างมิตรภาพ	สร้างเพื่อน	 เหลือแจก
ก็ได้ขาย	ท�าให้มีเงิน	 ลูกหลานก็กลับมาอยู่ร่วมกัน 
ได้อย่างถาวร	 มีชีวิตที่สมบูรณ์	 มั่งค่ัง	 และย่ังยืน	
เกิดสุขภาวะที่ดีทั้งกาย	ใจ	สังคม	และปัญญา	จาก
เร่ืองน้ีท�าให้เราเห็นว่า	 สุขภาพสร้างได้ด้วยสมอง 
และสองมือของเราเอง		
	 เม่ือ	 30	 ปีที่แล้ว	 ผมเพ่ิงจบใหม่	 ไฟแรง	
อยากมาอยู่บ้านนอก	ตอนนั้นมีคนพูดเรื่องการสร้าง
เสรมิสขุภาพเยอะ	ถ้าท�าเรือ่งสขุภาพก็จะเกดิเร่ืองดีๆ	
จะท�าให้รายจ่ายของประเทศชาตลิดลง	รายจ่ายของ
โรงพยาบาลก็ลดลง	ประชาชนก็มสีขุภาพด	ีรายจ่าย 
ครอบครัวก็ดี	 แต่เมื่อลงมาท�าในพ้ืนท่ีจริง	 การใช้
ทฤษฎีอย่างเดียวก็ไม่ประสบความส�าเร็จ	 เพราะว่า 

ไม่มีของจริง	 และไม่ไปถูกจุดยุทธศาสตร์	 ซึ่งก็คือ			 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งมีสามห่วง 
สองเงือ่นไข	เงือ่นไขทีส่�าคัญก็คือความรู้และคุณธรรม	 
เมื่อเราไม่ได้ใช้ความรู ้อย่างจริงจังและไปใช้แต ่
ความรู้ในต�ารามันก็ไม่ส�าเร็จ	ส่วนสามห่วงในหลกั 
เศรษฐกิจพอเพียงก็คือจุดแข็ง	 ซึ่งก็คือจุดแข็งของ 
ประเทศไทยและคนไทย	 เมื่อเราไม่ได้ใช้จุดแข็งน้ี 
เราก็ไม่เข้มแขง็	จดุแขง็ของเราก็คือเรามขีองฟรเียอะ 
เรามีแสงแดดฟรี	 เรามีน�้าฝนฟรี	 เรามีก๊าซคาร์บอน- 
ไดออกไซด์ฟรี	 เมื่อเราไม่ได้เอาตรงนี้มาใช้	 ไม่ได ้
เอาต้นไม้ที่เป็นตัวเชื่อมโยงแสงแดด	 น�้าฝน	 และ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้	 การพัฒนาก็เป็นไป
ด้วยความยากล�าบาก	โดยเฉพาะการพัฒนาท่ีเอาเงนิ 
เป็นตัวตั้ง	จุดแข็งที่สองคือการใช้เหตุและผลในการ
ใช้จ่ายและใช้เวลา	ซึง่ตรงกันข้ามกับปราชญ์ชาวบ้าน 
ที่ใช้เหตุและผลในการใช้จ่ายก็ท�าให้เขามีเงินเหลือ	 
ใช้เหตุและผลในการใช้เวลาก็ท�าให้มีเวลาเหลือ	
และสุดท้ายคือเรื่องของการสร้างความเข้มแข็ง
ซึ่งต้องอาศัยการออม	 ไม่ใช่การกู้	 ดังนั้นเมื่อเราใช้
ยุทธศาสตร์การกู้เงินเพ่ือการพัฒนามันก็เจ๊งเร็ว	 
แต่ตรงข้ามกับปราชญ์ชาวบ้านท่ีใช้การออม	 เมื่อ 
มเีงนิก็ออมเงิน	เมือ่ไม่มเีงนิพวกเขาก็ออมต้นไม้	เมือ่
มต้ีนไม้	ต้นไม้ก็จะไปจบัของฟรมีาเปลีย่นเป็นอาหาร	
เป็นสมุนไพร	เป็นเครื่องนุ่งห่ม	เป็นยารักษาโรค	เป็น
ที่อยู่อาศัยได้	 เพราะฉะนั้นปราชญ์ชาวบ้านจึงดีขึ้น
เรื่อยๆ	เราจึงใช้จุดนั้นมาช่วยในการขับเคลื่อน

สุขภ�พสร้�งได ้ด ้วยสมอง 
และสองมือของเร�เอง 

บนเส้นท�งแห่งก�รทำ�ง�น
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ในอนาคตผมอยากท�าอีกสองสามอย่าง	 หนึ่งคือ
การพัฒนาก�าลังคน	 เพราะงานท้ังหมดไม่ใช่ผมท�า 
คนเดียว	มันต้องมีคนที่เข้าใจ	 เข้าถึง	 และต่อเน่ือง	
ตัวจักรท่ีส�าคัญน่าจะเป็นโครงการบัณฑิตคืนถ่ิน	
ตอนน้ีเราก�าลังพยายามสร้างหมอครอบครัวที่เป็น
พยาบาลหรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขชุมชนที่เป็น
คนในพ้ืนที่ท่ีเป็นคนดี	 มีจิตอาสา	 ไปเรียนและกลับ 
มาร่วมพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองให้เข้มแข็งมากขึ้น	
อันท่ีสองท่ีอยากท�าคือเรื่องตัวช่วย	 ตอนน้ีโลกร้อน
มาก	 อุณหภูมิ	 40	 กว่าองศาและมีแนวโน้มจะสูง 
ขึ้นเรื่อยๆ	 ถ้าเป็นอย่างน้ันก็จะมีคนตายมากข้ึน 
จากความร้อนท่ีไม่ใช่เฉพาะคนสงูอายเุท่าน้ัน	เพราะ
ฉะน้ันการพัฒนาต่างๆ	ก็จะไม่มปีระโยชน์เลย	เพราะ
จะมีคนตายจ�านวนมากจากภัยธรรมชาติ	 เพราะ
ฉะน้ันเราต้องรบียับย้ัง	และสิง่ทีจ่ะช่วยยับย้ังก็จะไป
ช่วยหนุนให้เศรษฐกิจ	 สังคม	สิ่งแวดล้อม	และชีวิต 
ดีขึ้น	นั่นก็คือต้นไม้ยืนต้น	 เราจึงคิดที่จะปลูกต้นไม ้
ยืนต้นสัก	 10	 ล้านต้น	 และถ้าท�าส�าเร็จก็จะไปถึง	

100	ล้านต้น	หรือ	1,000	ล้านต้น	ส่วนในบริบทของ
โรงพยาบาลก็คือจะจัดท�าโครงการห้องพิเศษแบบ
เฉลีย่ทกุข์เฉลีย่สขุ	ให้ชาวบ้านรวมกันสกัหน่ึงหมืน่คน 
ลงเงินคนละสัก	 1,000	 บาท	 มาร่วมเป็นเจ้าของ 
โรงพยาบาล	ท�าห้องพิเศษสัก	15-20	ห้อง	เราก็จะม ี
เงนิก้อนหนึง่ไว้ส�าหรบัอดุหนนุโรงพยาบาล	ก้อนหนึง่ 
ส�าหรับส่งเด็กไปเรียนเพ่ือท่ีจะกลับมาท�างานใน 
ห้องพิเศษนี้สัก	 1-2	 วันต่อสัปดาห์	 และท่ีเหลือ 
ก็เข้าไปท�างานในหมู่บ้าน	และเงินที่เหลือก็เอาไว้ใช้
พัฒนาผู้บริจาค	 เช่น	 ถ้าต่อไปผู้บริจาคเคยบริจาค
แล้วบริจาคไม่ไหวก็เอาหน่อกล้วยไปปลกูสกัสบิหน่อ	 
เอาหมูไปเลี้ยงสักสองตัว	 เมื่อกล้วยออกเครือก็น�า 
ไปขาย	 ได้เงินก็สามารถน�ามาบริจาคต่อเนื่องได้	 
มีหมูสองตัวก็สามารถออกลูกได้	5-10	ตัว	ก็สามารถ
เอาข้ีหมูไปใส่หน่อกล้วย	ในขณะเดยีวกันก็เอาลกูหมู 
ไปขายได้	สามารถขยายกิจการและชวนญาติพี่น้อง 
มาเป็นสมาชิกเพ่ิมได้	 น่ีก็เป็นสามเรื่องใหญ่ที่ท�า 
เชื่อมโยงกันให้ครบวงจร

สสส.	 มักจะชวนเราไปแลกเปล่ียนเรียนรู ้กับภาคี
ภาคอื่นๆ	 ก็ท�าให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 สอง	คือ
สนับสนุนเงินทุนตามท่ีเราร้องขอไป	นอกจากเรื่อง
ความรูแ้ละเงินทนุแล้ว	สสส.	ยังช่วยในการเชือ่มโยง 
เครือข่าย	 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพ่ือน�ามาปรับใช้	
เมื่อเรารับรู ้เราก็สามารถน�าไปทบทวนดูว่าเราจะ 
น�าไปใช้ในพื้นที่ของเราได้หรือไม่อย่างไร		
	 ผมคิดว่าการท่ีเราจะท�างานเพ่ือผู ้อื่นน้ัน	 
สิง่ท่ีส�าคญัล�าดบัแรกคอืเราต้องท�าแล้วไม่เบยีดเบียน 
ตัวเอง	และเมื่อลงมือท�างานไปเราก็ต้องคิดทบทวน

ว่าเรายังขาดส่วนไหนและต้องหาความรู้เพ่ิมเติม
เพ่ือให้งานดีข้ึน	 ส่วนอันไหนที่ดีแล้วก็ต้องพยายาม
ตกผลึกเพ่ือขยายผลให้มันดีย่ิงข้ึนเรื่อยๆ	 และเรา
ต้องไม่ท�างานคนเดียว	ต้องมีภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะ
ช่วยกันท�างาน	 เป็นก�าลังใจซึ่งกันและกัน	สุดท้าย 
คือควรจะมีผลงานที่ส�าเร็จระหว่างทาง	เพราะถ้าเรา
รอปลายทางอย่างเดยีวก็อาจจะนานเกินไป	แต่ความ
ส�าเรจ็ระหว่างทางนัน้เกดิขึน้ได้แทบทุกวัน	สิง่เหล่าน้ี
ก็จะเป็นก�าลังใจให้เราท�างานเพื่อชุมชนเพื่อผู้อื่นได้

สร้�งคว�มเปลี่ยนแปลง

ส�นเสริมพลัง

ผมคิดว ่�ก�รที่ เร�จะทำ�ง�นเพื่อผู ้อื่นนั้น 
สิ่งที่สำ�คัญลำ�ดับแรกคือเร�ต ้องทำ�แล ้ว 
ไม่เบียดเบียนตัวเอง และเมื่อลงมือทำ�ง�นไป
เร�ก็ต้องคิดทบทวนว่� เร�ยังข�ดส่วนไหน 
และต้องห�คว�มรู ้เพิ่มเติมเพื่อให้ง�นดีขึ้น 
ส่วนอันไหนที่ดีแล้วก็ต้องพย�ย�มตกผลึก 
เพื่อขย�ยผลให้มันดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ
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ในด้านประโยชน์ส่วนตัว	 การท�างานเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตของผม	 เหมือนการออกก�าลังกาย	การกิน
อาหาร	และการพักผ่อน	การท�างานเป็นมติทิางสงัคม	
เช่นเดียวกันกับครอบครัว	 การท�างานจึงท�าให้เรา
สามารถมชีวีติอย่างมคีวามสขุ	และเป็นสิง่สร้างเสรมิ 
สุขภาพหรือสุขภาวะโดยตรง	 การท�างานมีมิติ
ทางปัญญา	คอืเป็นโอกาสให้เราได้หาความรู	้ เรยีนรู้ 
สิง่ใหม่ๆ	 ท�าสิ่งที่ท้าทายเพ่ือท�าให้ชีวิตเราเข้มแข็ง	
พร้อมรับกับสภาพการณ์ต่าง	 ๆ	 ท้ังที่เป็นสิ่งที่เพ่ิม
ความสะดวก	เพิ่มประสิทธิภาพ	ประสบความส�าเร็จ
เป็นที่ยอมรับ	 และส่วนที่ยากล�าบาก	 เสี่ยง	 และ 
ไม่ประสบผลส�าเร็จ	เป็นการเรียนรู้ที่ส�าคัญ	คือ	ต้อง
เรียนของใหม่	 ของท่ียากข้ึน	และท�าของเดิมให้ได้ด ี
ขึ้นไปเรื่อยๆ	เป็นวงจรของการด�าเนินชีวิต

ผมคดิว่า	อปุสรรคทีส่�าคญัในการท�างาน	คอื	ข้อจ�ากัด
ทางคุณธรรมและความสามารถของตัวเอง	 ซึ่งอาจ
จะท�าให้ท�างานบางอย่างไม่ได้หรือไม่มีคุณภาพที่		
ดีพอ	วิธีการเอาชนะอุปสรรค	คือ	ต้องเรียนรู้	พัฒนา
คุณธรรมและความสามารถของตนเองให้ดีขึ้น
	 สิ่ง ท่ีผมยึดมั่นในการท�างานคืออนัตตา 
และสญุญฺตา	 ไม่ว่าส�าเร็จหรือล้มเหลว	 มีช่ือเสียง 
หรือเสียชื่อ	 มีความสุขหรือมีความทุกข์	 ล้วนเป็น 
ภาวะชั่วคราว	ท�าให้เต็มที่แล้วไม่ต้องไปยึดติดมาก	
สิ่งเหล่านั้นเป็นบทเรียน	อนาคตส�าคัญกว่าอดีต

วิธีก�รเอ�ชนะอุปสรรค คือ ต้องเรียนรู้ 
พัฒน�คุณธรรมและคว�มส�ม�รถของ
ตนเองให้ดีขึ้น

แรงบันด�ลใจ

ทำ�ให้เต็มที่
และอย่�ยึดติด

ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาสขุภาพภาคใต้ (วพส.) 

ศ.ดร.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
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วพส.	 วางแผนก่อตั้งและเร่ิมด�าเนินการเมื่อป	ี
พ.ศ.	 2546	 มีแนวคิดเป ็นองค์กรวิชาการเพ่ือ
ประสานกับหน่วยงานอื่นๆ	 ในการสร้างสุขภาวะ
ชุมชน	 เมื่อก่อต้ังข้ึนได้ไม่ถึงเดือน	 ก็เกิดเหตุความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้	 ซึ่งลุกลามใหญ่โต
ต่อความปลอดภัยและสุขภาวะของประชาชน
ภาคใต้	 และสร้างความกังวลต่อคนไทยโดยรวม	
วพส.	 จึงเน้นเรื่องการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนใต้เป็นหลัก	 โดยเน้นการพัฒนาองค์กร 
ในระดับต่าง	 ๆ	และทรัพยากรมนุษย์	 เพ่ือการสร้าง
สุขภาวะโดยรวม	

ผลการท�างาน	10	กว่าปีที่ผ่านมา	ได้เกิดองค์กรใหม่	
และองค์กรเดิมที่มีอยู่ได้รับการพัฒนา	มีคนรุ่นใหม่
ได้รับการพัฒนาคุณภาพเข้าร่วมกันแก้ปัญหาของ
พื้นที่และประเทศไทยโดยรวมจ�านวนมาก

สิ่งที่ผมยึดม่ันในก�รทำ�ง�นคืออนัตต�และ  
สุญฺญต� ไม่ว่�สำ�เร็จหรือล้มเหลว มีช่ือเสียง
หรือเสียชื่อ มีคว�มสุขหรือมีคว�มทุกข์ ล้วน
เป็นภ�วะชั่วคร�ว ทำ�ให้เต็มที่แล้วไม่ต้องไป 
ยึดติดม�ก สิ่งเหล่�นั้นเป็นบทเรียน อน�คต
สำ�คัญกว่�อดีต

บนเส้นท�งแห่งก�รทำ�ง�น

สร้�งคว�มเปลี่ยนแปลง
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วพส.	ท�างานร่วมกับ	สสส.	ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งองค์กร	การท�างานร่วมกับ	
สสส.	ท�าให้ได้รู้จักและร่วมมือกับประชาคมและภาคีต่าง	ๆ 	ซึ่งน่าสนใจ	
เอาประสบการณ์ของเขามาปรับปรุงงานของเรา
	 สสส.	 นอกจากสนับสนุนทางการเงินแล้ว	 ยังได้ให้โอกาส 
ในการเรียนรู้เรื่องต่าง	 ๆ	 จากภาคี	 และมีส่วนส�าคัญในการปรับปรุง 
ระบบงานของ	วพส.	ได้ดข้ึีน	โดยเฉพาะเรือ่งระบบตดิตาม	ระบบการเงนิ	 
และการประเมินโดยกัลยาณมิตร
	 ในอนาคต	 วพส.	 คงท�างานวิชาการต่อเนื่องไปเรื่อย	 จะ
พยายามท�าให้ วิชาการมีส ่วนชี้แนะนโยบายและเน้ือหาวิธีการ 
การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ	ซึ่งผมคิดว่า	สภส.	และ	สสส.	ควร 
มีส่วนช่วยสนับสนุนภาคีต่างๆ	 เพ่ิมข้ึนในด้านการสนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กร	 ให้มีการพัฒนาทั้งด้านอุดมการณ์	 วิชาการ	
การจัดการ	และธรรมาภิบาลครับ

ก�รทำ�ง�นร่วมกับ สสส. ทำ�ให้
ได ้รู ้จักและร่วมมือกับประช�คม
และภ�คีต ่�งๆ ซ่ึงน ่�สนใจเอ�
ประสบก�รณ์ของเข�ม�ปรับปรุง
ง�นของเร�

ส�นเสริมพลัง
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นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าข้าม

สินธพ อินทรัตน์

ผมเริ่มต ้นเป็นสมาชิกสภา	 อบต.ท่าข ้าม	 เมื่อ 
ปี	 2538-2542	 เป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง	 
หลังจากนั้นปี	 2542	 ถึงปัจจุบันก็ท�าหน้าท่ีเป็น 
นายก	อบต.	 แรกทีเดียวผมก็คิดว่าอยากจะเข้ามา 
ท�าประโยชน์ให้กับท้องถ่ินของตวัเอง	อยากจะพัฒนา
ชุมชนบ้านเกิดของตัวเอง	 นั่นคือเป้าหมายหลัก	 
4	ปีแรกก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้นะครับ	 เมื่อ 
มาเป็นนายกฯ	สมยัแรกๆ	ก็ยังท�าอะไรไม่ค่อยได้ครบั	 
เพราะเรายังไม่มีระบบคิดเป็นของตัวเอง	 เราคิด 
แต่จะท�าเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก	 ตอนน้ัน
การคิดพัฒนาคุณภาพชีวิตยังเป็นเรื่องที่เราคิด 
ไม่ถึง	 เพราะยังไม่มีประสบการณ์	 ต้องเรียนรู ้มา
เรื่อยๆ	ท�างานไปเรียนรู้ไป	

ผมมาเจอกับ	 สสส.	 เมื่อปี	 2550	 ได้ท�าโครงการ 
ร่วมกับ	สสส.	ตัง้แต่ตอนน้ันมาจนถึงปัจจบุนั	ในฐานะ
นายกฯ	ผมได้เอาพื้นที่	อบต.ท่าข้ามเข้าร่วมกิจกรรม
กับ	 สสส.	 โดยใช้พ้ืนท่ีเป็นตัวตั้ง	 ก่อนหน้าที่เราจะ
ร่วมงานกับ	 สสส.	 เราก็เน้นท�างานด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานเป็นหลัก	 เพราะมันง่าย	ท�าสิ่งที่อยู่ตรงหน้า	
เช่น	 ถ้าถนนไม่ดีเราก็ท�าถนน	 ไฟฟ้าไม่มีเราก็ต่อ 
ไฟฟ้าสาธารณะ	หลงัจากได้เข้าร่วมกับ	สสส.	ก็ท�าให้
เราเหน็ความส�าคญัของการมองให้เป็นระบบมากขึน้	 
ตั้งแต่ระบบสังคม	ระบบชุมชน	พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และทรพัยากร	เราต้องท�าทุกระบบ	งานถึงจะส�าเรจ็ได้ 

หลังจ�กได้เข้�ร่วมกับ สสส. ก็ทำ�ให้เร�
เหน็คว�มสำ�คญัของก�รมองให้เป็นระบบ
ม�กขึ้น ตั้งแต่ระบบสังคม ระบบชุมชน 
พัฒน�คุณภ�พชีวิตและทรัพย�กร 

แรงบันด�ลใจ

อึ่งอ่�งนอกพรก



62 63TOGETHER WE CAN

สิ่งหน่ึงที่เราวางแผนไว้ก็คือทุกคนต้องน�าเอาทรัพยากรท้องถ่ินมา 
สร้างเป็นรายได้ให้ได้	 ชาวบ้านจะได้มีเงินใช้	 สร้างสวัสดิการให้ตนเอง 
และครอบครวั	นีค่อืงานด้านเศรษฐกิจและสวัสดิการ	ส่วนระบบสขุภาพ 
เราวางระบบการจดัการสขุภาพโดยชมุชน	ด้านทรพัยากรเราก็มแีผนงาน 
เฉพาะที่วางเอาไว้	 เราวางแผนไว้เป็นเรื่องๆ	 เพราะว่าในการท�างาน 
เราจะท�าเพียงเรื่องเดียวไม่ได้	 เราต้องท�าหลายๆ	 เร่ืองควบคู่กันไป 
เพ่ือน�าทั้งหมดมาประกอบกัน	 สุดท้ายเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลง 
เกิดขึ้นในชุมชน	เราจึงได้รู้ว่าสิ่งที่เราท�าทั้งหมดมันได้ผล
	 ผมคิดว่าการวางระบบการท�างานเป็นเรื่องส�าคัญ	 เพราะ 
ถ้าเราไม่วางระบบในการท�างานเราก็จะไม่มีเป้าหมายในการเคลื่อน 
แต่ถ้าเราวางระบบเราก็จะมเีป้าหมายในการเคลือ่น	บางทเีราอาจวางไว้	 
100	เปอร์เซ็นต์	เราอาจจะท�าได้แค่	20	เปอร์เซ็นต์	แต่มันก็ได้เดินหน้า 
ไปแล้ว	บางงานอาจเคลือ่นยาก	บางงานอาจเคลือ่นเรว็	แต่การวางระบบ 
และวางเป้าหมายก็จะท�าให้รู ้ว่างานที่เราท�าอยู่ตรงไหนและจะต้อง 
ท�าอะไรต่อไป

สิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดในการท�างาน	คือมันท�าให้ผมมีความสุขมากขึ้น	
ครอบครัวก็มีความสุขมากข้ึน	ต่อมาก็คือเมื่อเราท�างานร่วมกับคนอื่น
เราก็ได้ทีมงาน	ได้คนท่ีไปลงมอืสร้างความเปล่ียนแปลงให้ผูอ้ืน่มากขึน้	
เมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าคนบางคนไม่สามารถช่วยอะไรเราได้	แต่เมื่อ
เขาเรยีนรูไ้ปกับเรา	เดนิไปกับเรา	เขาก็จะเป็นคนท�างานทีด่ข้ึีน	สามารถ
ออกไปสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	มีเป้าหมายการท�างานที่ดีขึ้นได	้ 
นี่คือสิ่งที่ส�าเร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง
	 งานพัฒนาท้องถิ่นเป็นงานที่ไม่มีวันเสร็จสิ้น	เราต้องต่อยอดไป
เรื่อยๆ	บางเรื่องท�าแล้วอาจไม่ได้ผล	ล้มลุกคลุกคลาน	 เราก็ต้องลุกขึ้น
มาท�าใหม่	งานพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่มีค�าว่าพอ	เพราะบ้านเมืองมันก็
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ	เราก็มีหน้าที่ต้องเตรียมชุมชนให้รับมือกับความ
เปลี่ยนแปลง

บ�งง�นอ�จเคลือ่นย�ก บ�งง�น
อ�จเคลื่อนเร็ว แต่ก�รว�งระบบ
และว�งเป้�หม�ยก็จะทำ�ให้รู้ว่�
ง�นที่เร�ทำ�อยู่ตรงไหนและจะ
ต้องทำ�อะไรต่อไป

บนเส้นท�งแห่งก�รทำ�ง�น
สร้�งคว�มเปลี่ยนแปลง
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ผมคิดว่าถ้าเราไม่ได้พบกับ	สสส.	 เราก็คง
เหมือนกับอึ่งอ่างท่ีถูกครอบอยู่ในกะลา	
ภาษาใต้เขาเรียกกันว่า	ครอบพรก	เราก็จะ 
รู้แค่สิ่งที่อยู่ในพรกที่เราโดนครอบอยู่	 แต่
เมื่อเราได้เจอกับ	 สสส.	 เราก็ได้เปิดโลก	
เพราะ	 สสส.	 ท�างานหลายเรื่อง	 เราก็ 
มีโอกาสได้เรียนรู ้ข้ามพ้ืนท่ี	 เรียนรู ้ข้าม
จังหวัด	 เรียนรู้ข้ามประเทศ	 ได้เรียนรู้อีก
โลกหนึ่งท่ีเราไม่เคยรู้มาก่อน	 เราเคยได้ไป 
ดูงานเร่ืองการจัดการขยะและการท�างาน 
จิตอาสาท่ีประเทศไต้หวัน	 ซึ่งเราได้เอามา 
ใช้งานโดยตรง	มกีารปรบัเปลีย่นให้เหมาะสม 
กับพ้ืนทีข่องเราจนกลายเป็นโครงการต�าบล

ท่าข้ามไร้ถังขยะ	ที่เรารณรงค์ให้ชาวบ้าน
เห็นคุณค่าของขยะ	 สามารถน�าไปขายได้	
แลกของได้	 น�าไปท�าปุ๋ยได้	 เป็นการสร้าง
มูลค่าและสร้างคุณค่าในการจัดการขยะ
	 ผมคิดว ่าเราต ้องขยายแนวคิด 
ในการบริหารจัดการท้องถ่ินด้วยแนวคิด 
แบบนี้ออกไป	เพราะนักการเมืองท้องถิ่นที ่
มาจากการซื้อเสียงเขาคงไม่ใช้แนวทางนี ้
ในการท�างานท้องถ่ิน	 ผมอยากให้	 สสส.	
ท�าหน้าที่ในการปลูกฝังให้แนวคิดเหล่าน้ี
ฝังรากลงให้ได้	 และพวกเราในฐานะผู้น�า
ท้องถ่ินจะช่วยเป็นสื่อในการจัดการเรื่องนี้
อีกทางหนึ่ง

ส�นเสริมพลัง

เมื่อเร�ได้เจอกับ สสส. เร�ก็ได้เปิดโลก 
เพร�ะ สสส. ทำ�ง�นหล�ยเรื่อง เร�ก็ 
มีโอก�สได้เรียนรู้ข้�มพื้นท่ี เรียนรู้ข้�ม 
จังหวัด เรียนรู้ข้�มประเทศ ได้เรียนรู้ 
อีกโลกหนึ่งที่เร�ไม่เคยรู้ม�ก่อน
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สสส. 
สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุน

ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

 ท�าหน้าที่เป็นกลไกสนับสนุน สานและเสริมพลัง
ภาคีเครือข่าย สสส. เปิดพืน้ทีเ่รยีนรูผ่้านกจิกรรมต่างๆ             
สร้างการมส่ีวนร่วม เปิดโอกาสให้ภาคหีลากหลายประเด็น
และพื้นที่ได้พบปะน�าเสนอแลกเปลี่ยน ประสบการณ์  
น�าไปสูก่ารเชื่อมโยงต่อยอดงาน นอกจากนี้ยังเป็นกลไก 
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการด�าเนินงานสร้างเสรมิ 
สุขภาวะได้อย่างเข้มแขง็และย่ังยืน ผ่านส�านกัพฒันาภาคี
สมัพนัธ์และวิเทศสัมพันธ์

 สุขภาพ ตามความหมายของ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
ได้ให้ค�าจ�ากดัความ หมายถงึ สภาวะของมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ทางกาย ทางจติ                  
ทางปัญญา และทางสังคม เชือ่มโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดลุ การวางระบบเพือ่ดแูล 
แก้ไขปัญหาด้านสขุภาพของประชาชน  โดยปัญญา หมายถงึ ความรูท้ัว่ รูเ้ท่าทนั 
และความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตผุลแห่งความดี ความชัว่ ความมีประโยชน์ และ    
ความมีโทษ ซึง่น�าไปสูค่วามมจีติใจอนัดงีามและเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่
 สสส. จึงถือก�าเนิดขึ้น โดยหัวใจของรูปแบบการท�างานของ สสส.  
ประการหนึง่ คอื การท�างานร่วมกบัภาคจีากหลากหลายภาคส่วน ทัง้ในระดับ
บคุคลและองค์กร  ทีม่ใิช่แค่บคุลากรหรือหน่วยงานด้านสุขภาพเท่านัน้ แต่ยงั 
รวมถึงบคุลากรและหน่วยงานในสาขาวิชาอืน่ๆ ในทุกภาคส่วน ท้ังหน่วยงาน
รฐับาล องค์กรเอกชน องค์กรภาคประชาสงัคม มหาวิทยาลยั และชมุชนท้องถิน่
  งานด้านการสร้างเสริมสขุภาพเป็นงานทีต้่องอาศยัความคดิแบบองค์รวม 
หรือการท�างานแบบข้ามสาขา เพราะปัญหาสุขภาพไม่ใช่เป็นปัญหาของคนใด         
คนหนึ่ง ซึ่งนอกจากที่จะท�ากระบวนการต่างๆ เพื่อให้คนมีสุขภาพที่ดีแล้ว 
การสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม ส่ิงแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพที่เอื้อ 
ต่อการท�าให้สุขภาพดี ต้องเน้นการท�างานเชิงระบบ ที่เปลี่ยนแปลงปัจจัยที่
มีผลต่อสุขภาพ (social determinants of health)  โดยอาศัยความคิด 
จากหลากหลายสาขาวิชา เพ่ือน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางและวิธีการในการ 
สร้างเสริมสุขภาพ และภาคีเครือข่ายท่ีหลากหลายองค์กรซ่ึงกระจายอยู่ 
ท่ัวทุกภมูภิาคร่วมกนัขบัเคลือ่นงานสร้างเสริมสุขภาพ  
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สภส. 
สำ�นักพัฒน�ภ�คีสัมพันธ์

และวิเทศสัมพันธ์ 
  ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพให้ความส�าคัญกับภาคีเครือข่าย และตระหนัก 
เสมอว่าภาคเีครือข่ายในทกุภาคส่วนเป็นผู้มบีทบาทส�าคญั                      
ในการด�าเนินงานสนับสนุนสังคมไทยสู่สังคมสุขภาวะ            
ดงันัน้ เพือ่เป็นการสนบัสนนุการขบัเคลือ่นงานของภาคี
เครอืข่าย ส�านกัพฒันาภาคสีมัพนัธ์ฯ จงึเป็นกลไกหนึง่ 
ในการสนับสนนุให้เกดิการสร้างการมส่ีวนร่วม สานและ
เสรมิพลงั ตลอดจนยกระดบัขีดความสามารถภาคเีครอืข่าย 
ในการขับเคลือ่นงานสร้างเสรมิสขุภาวะ

เว็บไซต์ภ�ษ�ไทย 
 http://www.thaihealth.or.th/partnership/ 

เว็บไซต์ภ�ษ�อังกฤษ 
 http://en.thaihealth.or.th/
เฟซบุ๊ก
 https://www.facebook.com/thaihealth.buddy

อีเมล
 thaihealth_buddy@thaihealth.or.th
ไลน์ ไอดี  
 th_buddy 

ช่องท�งก�รติดต่อ

 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ส�านกัพัฒนาภาคสัีมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.)              
ยดึแนวทางเหล่านีใ้นการร่วมท�างานกบัภาคเีครือข่ายใน 15 แผนการด�าเนนิงาน 
สร้างเสริมสุขภาพสู่สังคมสุขภาวะอย่างใกล้ชดิ บทบาทเหล่านีส้ะท้อนออกมาให้
เหน็อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจดัเวทสัีมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ปีละหลายคร้ัง
เพือ่ให้เพือ่นภาคไีด้มโีอกาสท�าความรู้จกั แลกเปลีย่นวิธีการท�างานซึง่กนัและกนั 
นอกจากนั้น สภส. ยังจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ 
ภาคใีนหลากหลายด้าน บ่อยครัง้ทีก่จิกรรมเหล่านีไ้ด้ก่อให้เกิดมติรภาพทีด่งีาม   
อนัน�าไปสูก่ารก่อเกดิงานดีๆ ออกไปสูส่งัคม 
 สภส. ยนิดทีีไ่ด้มส่ีวนร่วมกบัเพือ่นภาคใีนการท�างาน และจะพยายามท�างาน
ให้หนกัขึน้ต่อไปในอนาคต ทัง้นีม้ใิช่เพือ่สิง่ใด นอกจากเพือ่พัฒนาให้การท�างาน
ของ ‘เพือ่นภาค’ี มปีระสทิธิภาพสูงทีส่ดุ เพือ่ก้าวไปสู่เป้าหมายทีส่งูทีส่ดุ นัน่กค็อื
การสร้างสงัคมสุขภาวะให้แก่ประเทศไทยนัน่เอง
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	 สร้างความเข้าใจและความมีส่วนร่วมของภาคี	 (partner	 segmentation	 
&	engagement)	ต่อยอด	ขยายผลและพัฒนา	(networking	and	collaboration)	จัดภาคี
ตามกลุ่มเป้าหมาย	(segmentation)
	 สร้างความเข้าใจกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน	ออกแบบกลไก	รูป
แบบการท�างาน	และเสริมศักยภาพกับภาคีให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย	
	 ขยายผล	สร้าง	และเปิดพ้ืนที่ในการสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้	 ขยายทุนความรู้	 สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของพ้ืนท่ี	สร้างโอกาสให้
เชื่อมโยงการท�างาน	หรือเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ	ร่วมกัน
	 เพ่ิมการใช้ระบบ	 กลไก	 ช่องทางการสื่อสาร	 ฐานข้อมูล	 การจัดการความรู ้	 
องค์ความรู้และศักยภาพของภาคี	 เพ่ือประโยชน์ในการสานและเสริมพลังภาคีเครือข่าย	
และเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานสุขภาวะ

ส�นและเสริมพลังภ�คีเครือข่�ย

	 หลักสูตรเพ่ือพัฒนาศกัยภาพตามฐานสมรรถนะ	(competency-based	learning)	
ตามกลุ่มภาคีเป้าหมาย	ขยายผล	การรวบรวมและจัดระบบข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะ 
ของภาคีเครือข่าย	 วิเคราะห์และประเมินประโยชน์	 วิธีคิด	 วิธีการ	 ผลท่ีเกิด	 (supply	 
side	analysis)	และหาแนวทางในการใช้ประโยชน์ความรูใ้ห้กว้างขวางข้ึน	 (demand	side	
analysis)	พัฒนาสร้างความร่วมมอืกับหน่วยงาน	สถาบนั	นกับรหิารงานทางสงัคมและ/หรอื 
หน่วยงานบริการการพัฒนาศักยภาพ	ผลิตสื่อการเรียนรู้	 สร้างช่องทางและเปิดพ้ืนที่การ 
เรียนรู้ที่หลากหลาย	 เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ	
พร้อมประเมนิผลการด�าเนินงาน	แผนพัฒนาศกัยภาพในภาพรวม	และเปิดพ้ืนทีเ่พ่ือกระตุน้	
จุดประกาย	สร้างคนเข้ามาท�างานทางสังคม	(workforce	planning)

ก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของภ�คี 
(Capacity Building)

	 เผยแพร่บทบาทและการท�างานของ	สสส.	สู่เวทีนานาชาติ	 สร้างขยายเครือข่าย 
สร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่ายยุทธศาสตร์นานาชาต	ิตลอดจนเคล่ือนไหวผลกัดนันโยบาย
ผ่านการเตรียมความพร้อมกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ	 รวบรวมเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านสุขภาวะระดับนานาชาติและพัฒนาศักยภาพภาคีสู่ระดับสากล	และ 
เผยแพร่รูปแบบองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ	รูปแบบคล้าย	สสส.	ในประเทศอื่นๆ	ในภูมิภาค
อาเซียน	และพัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อต่อการสร้างศักยภาพของงานวิเทศสัมพันธ์

ขย�ยก�รทำ�ง�นของ สสส.
และ ภ�คีเครือข่�ยสู่น�น�ช�ติ 
(International) 

พัฒนาขีดความสามารถของภาคี 
(Capacity Building) 

• พัฒนาทักษะสมรรถนะ

ขยายการท�างานของ สสส. 
และภาคีเครือข่ายสู่นานาชาติ 

(International) 
• เผยแพร่บทบาทสู่ระดับสากล

สานและเสริมพลังภาคีเครือข่าย
(Connecting Synergy)

• เปิดพื้นที่ แลกเปลี่ยน 
การเรียนรู้ และมีส่วนร่วม

 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม 
สานงานเสริมพลังและ 
ยกระดับขีดความสามารถ 
ของภาคีเครือข่ายในการ              
ขับเคล่ือนงานสร้างเสริม  
สุขภาวะ

จุดเน้นก�รทำ�ง�นของ สภส.






